



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 30 มีนาคม 2562

เรื่อง

1. คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมัง...
2. 'สศค.'เตรียมแผนรับมือผลไม้ภาคใต้ล้น
3. แผน สนช.ดันไทยรักษาแชมป์อาเซียนส่งออกข้าว-น้ำตาล-ยางพารา-อัญมณี
4. คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: จับตาต่างชาติแทรกแซง!
5. รายงานพิเศษ: ปฏิรูปงบบฯ"นมโรงเรียน"1.4หมื่นล้าน
6. ปีกตุ้ส่งระบายข้าว2แสนตัน
7. สร้างบ้าน สร้างชีวิตใหม่ในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดสระแก้ว
8. กรมปศุสัตว์เตือนอย่าตระหนก
9. 2ล้านล.เม็ดเงินลงทุนร้อนรัฐบาลใหม่
10. คอลัมน์: ท่องโลกเกษตร: ส่งเรือจำข้าวคราว 'เขาระกำ' จาก 'ศูนย์เรียนรู้'
11. หนูน 'ปืมชุมชน' ชายปี 20 ยกระดับราคา..ปาล์มน้ำมัน!!

สื่อ

- สยามธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
สยามธุรกิจ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรทำเงิน: วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมัง ปลูกผักอินทรีย์ ต้นทุนลด รายได้งาม

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 1734 หน้า : 9 (ล่างซ้าย)



กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจที่ทำเกษตรอินทรีย์ประสบความสำเร็จ เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมี นายปิยะทัศน์ ทศนิยม ประธานกลุ่มฯ ที่ได้นำหลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกข้าวเป็นหลัก ซึ่งการปลูกพืชอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถลดต้นทุน ผลผลิตขายได้ราคาสูง ทำให้เกษตรกรมีกำไรเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากขึ้น

สศท.11 ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และราคาพืชเกษตรรายได้ จากการผลิตพืชอินทรีย์ ปี 2562 ของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โดยผลการสำรวจพบว่า



ข้าวปทุม มีต้นทุนรวม 3,982 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 378 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 16.20 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 2,140 บาท/ไร่
พริก ต้นทุนรวม 22,768 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 1,613 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 48 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 54,047 บาท/ไร่
ถั่วเขียว ต้นทุนรวม 1,628 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 61 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 57 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 1,864 บาท/ไร่
ต้นหอม ต้นทุนรวม 27,850



บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 1,180 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 44 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร)

วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองมัง ปลูกผักอินทรีย์ ต้นทุนลด รายได้งาม

24,659 บาท/ไร่
หอมแดง ต้นทุนรวม 16,045 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 896 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 60 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 37,428 บาท/ไร่

กระเทียม ต้นทุนรวม 26,115 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 369 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 180 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 40,309 บาท/ไร่

คะน้า ต้นทุนรวม 4,757 บาท/ไร่ ให้ผลผลิต 780 กิโลกรัม/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ 53 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) 36,315 บาท/ไร่

นอกจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) ยังได้สำรวจพืชอินทรีย์ต่างๆ ได้แก่ ผักกาดขาว มะเขือเปราะ ขึ้นฉ่าย ผักกาดหอม และผักกาดหัว

นายไพฑูริย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) บอกว่า ภาพรวมพบว่า การทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ดังกล่าว เกษตรกรมีการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าที่ผลิตมีราคาขายสูงเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อไร่สูง เกษตรกรมีรายได้ดี อีกทั้งยังส่งผลเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคด้วย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองมัง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ปัจจุบันมีสมาชิก 14 ครอบครัว ส่วนใหญ่ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี เนื่องจากมีโรงเรียนพลาสติกคัดเลือกแสง สำหรับคลุมโรงเรือนเพาะปลูก ซึ่งช่วยให้เกษตรกรปลูกผักได้ดีในฤดูฝน ผลผลิตที่โดดเด่นของกลุ่ม คือ ข้าวสาลีเหล็ก ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง และ



สิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสำโรง รามบุญนิยม เลมอนฟาร์ม รวมถึงการจำหน่ายด้วยตนเอง สำหรับท่านที่สนใจข้อมูลผลการสำรวจพืชอินทรีย์เพิ่มเติม สามารถสอบถาม สอบเพิ่มเติมได้ที่ สศท.11 โทร. 0-4534-4653 อีเมล zone11@oae.go.th และสามารถขอคำปรึกษาได้ที่ นายปิยะทัศน์ ทศนิยม ประธานกลุ่มฯ โทร. 09-5532-9707 ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่สนใจทำการผลิตแบบอินทรีย์

พืชหลังนา เช่น ปลูกผักอินทรีย์ หอมแดง กระเทียม ถั่วเขียว มีการกำหนดระเบียบ เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จึงการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเคมี ใช้เฉพาะปัจจัยการผลิตที่รวมกันที่ตนเอง อาทิ ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เชื้อรา ไตรโคเดอร์มา ไล่เดือนฝอย โดยมีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรที่สนใจเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน สินค้าอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหน่วยงานในพื้นที่ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข องค์การปกครอง



ส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งภาคเอกชนต่างๆ ให้การสนับสนุนตลาดสินค้าอินทรีย์พืชผักอินทรีย์ เพื่อส่งไปจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาลสรรพ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : 'สศก.'เตรียมแผนรับมือผลไม้ภาคใต้ล้น

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 11146 หน้า : 5 (ซ้าย)

‘สศก.’เตรียมแผนรับมือผลไม้ภาคใต้ล้น

กรุงเทพฯธุรกิจ ● “สศก.” เผยไม้ผลภาคใต้เพิ่มขึ้นทุกรายการยกเว้นเงาะ เตรียมแผนบริหารจัดการเน้นคุณภาพล่วงหน้าก่อนผลผลิตทะลักมี.ย.-ส.ค.

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ครั้งที่ 1 ปี 2562 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คือ สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ของไม้ผลได้แก่ทุเรียน มังคุด ลองกอง และเงาะ พบว่าผลผลิตรวมเพิ่มขึ้น ยกเว้นเงาะที่ผลผลิตลดลง เนื่องจากมีพื้นที่ให้ผลผลิต

“ผลผลิตต่อไร่ ของพืชทั้ง 4 ชนิด มีทิศทางเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพลำต้นสมบูรณ์พร้อมต่อการออกดอกติดผล ประกอบกับสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวยตั้งแต่ต้นปีเป็นเหตุให้ไม้ผลออกดอก ติดผล เร็วและมากกว่าปีที่ผ่านมา”

การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตปีนี้กับปีที่ผ่านมา พบว่า ทุเรียน ปริมาณผลผลิตรวม 76,065 ตัน เพิ่มขึ้น 15.34 % โดยผลผลิตต่อไร่ 747 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 15.81% มังคุด ปริมาณผลผลิต 27,739 ตัน เพิ่มขึ้น 7.44% โดยผลผลิตต่อไร่ 563 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 11.05%

ลองกอง ปริมาณผลผลิต 45,504 ตัน เพิ่มขึ้น 117.40% ผลผลิตต่อไร่ 388 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 155.26% เงาะ ปริมาณผลผลิต 19,897 ตัน ลดลง 3.04% ผลผลิตต่อไร่ 555 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น 9.47%

นายสุธรรม ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จ.สงขลา (สศท.9) กล่าวว่า ระยะเวลาที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง คาดว่าผลผลิตจะเริ่มทยอยออกตั้งแต่ปลายเดือนมี.ย.นี้และออกมากที่สุดในเดือนส.ค. แนวทางบริหารจัดการผลไม้ของกระทรวงเกษตรฯ ยังคงเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ

แผน สนช.ต้นไทยรักษาแชมป์อาเซียน ส่งออกข้าว-น้ำตาล-ยางพารา-อัญมณี



ในขณะที่สมาชิกสภาชุดใหม่หลังการเลือกตั้งยังอยู่ระหว่างการรับรองผลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 จึงจะเปิดประชุมสภาเริ่มทำหน้าที่ได้

ในระหว่างนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะยังคงทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติแทนไปก่อน โดยมีกำหนดประชุมเป็นการพิเศษในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 นี้ ที่ห้องประชุมชาติปภ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมชั่วคราว

วาระการประชุมที่น่าสนใจคือ การรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เรื่อง การส่งออกของไทยและอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทยเปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานของ สนช.ได้ส่งรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการส่งออกของไทยและอัตราการขยายตัวการส่งออกของไทยเปรียบเทียบกับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน ไปให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณา ซึ่ง ครม.มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 หลังจากนั้นได้นำเสนอต่อ ครม.โดย ครม.ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา

ในรายละเอียดสรุปผลการประชุมฯ มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ข้อเสนอจากคณะกรรมการที่เห็นว่าควรกำหนดจุดยืนในการส่งออกของไทยให้เป็นผู้นำเข้าหรือศูนย์กลางการส่งออกของอาเซียนในกลุ่มสินค้าส่งออกหลักที่มีผลกระทบในเชิงกว้างต่อประชากรคนไทย (ข้าว น้ำตาล ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ) ไทยควรเป็นผู้ค้าส่งออกข้าวหอมจากทุกประเทศในอาเซียน โดยนำเข้าข้าวสารหอมของอาเซียนมาปรับปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมข้าวหอมและส่งออกนั้น มีการรายงานข้อเท็จจริง และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ปัจจุบันจากข้อมูลสถิติล่าสุด ปี 2561 ไทยมีฐานะเป็นผู้นำเข้าการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน ในกลุ่มสินค้าทั้ง 4 ประเภท (ข้าว น้ำตาล ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ) อยู่แล้ว ดังนั้น การกำหนดจุดยืนในการส่งออกของไทยให้เป็นผู้นำเข้าหรือศูนย์กลางการส่งออกของอาเซียน จึงเป็นการรักษาสถานะการเป็นผู้นำเข้าของไทยให้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

- ข้าว

1. ในปี 2561 มีมูลค่าส่งออกรวม 5,619 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.2 ของมูลค่าการส่งออกรวม ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ เบนิน จีน สหรัฐฯ และฟิลิปปินส์

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) มีข้อห่วงกังวลต่อข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าว ดังนี้

2.1 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะฯ จะต้องดำเนินการโดยภาคเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมค้าข้าวไทย และสมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นต้น ภาคเอกชนจะต้อง

พร้อมรับกับความเสี่ยงด้านราคา และตลาดเนื่องจากในรายงานการพิจารณาศึกษา ไม่ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการหรืออัตราการเติบโตของข้าวสารหอมพันธุ์ต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้านไว้อย่างชัดเจน แต่นำเสนอไว้เป็นอัตราการเติบโตและส่วนแบ่งการตลาดในภาพรวมของสินค้าข้าว (HS 10) เท่านั้น จึงควรพิจารณาข้อมูลความต้องการของตลาดต่างๆ (Demand) ก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการ

2.2 ไทยเป็นผู้รวบรวมและส่งออกข้าวสารหอมพันธุ์ต่างๆ เท่ากับไทยเป็นผู้ทำการตลาดและทำให้ข้าวหอม พันธุ์ต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นในตลาดโลก ซึ่งอาจเป็นการลดส่วนแบ่งการตลาด ข้าวหอมมะลิของไทยในตลาดหลักต่างๆ อีกทั้ง ในการระบุแหล่งผลิตสินค้าอาจจะทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้บริโภคได้

2.3 การควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการปลอมปนข้าวสารหอมจากประเทศเพื่อนบ้านกับข้าวหอมมะลิของไทยที่เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพของตลาดโลก ซึ่งหากไม่มีการควบคุมอาจทำให้ข้าวหอมมะลิของไทยสูญเสียความเชื่อมั่นและการยอมรับของตลาดโลกในระยะยาวได้

2.4 ข้าวเป็นสินค้าหลักสำคัญของไทย ซึ่งมีคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) กำกับดูแลและมียุทธศาสตร์สินค้า จึงควรพิจารณาถึงความสอดคล้องของข้อเสนอแนะว่าสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่มีอยู่ หรือไม่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และไม่ขัดแย้งในการดำเนินงาน

3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ได้บูรณาการดำเนินการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ในการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นส่งเสริมข้าวหอมมะลิ ข้าวคุณภาพ และข้าวลีต่างๆ ไปยังตลาดที่มีศักยภาพสูง เช่น สหรัฐฯ และยุโรป เนื่องจากแนวโน้มปัจจุบันคนนิยมข้าวหอมมะลิลดน้อยลง หันมานิยมบริโภคข้าวผสมมากขึ้น

4. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ให้ความเห็นว่าไทยอาจเป็น Trader โดยใช้ช่องทาง E-Commerce ไม่ต้องนำเข้าข้าวเข้ามาในประเทศ

- น้ำตาล

1. ในปี 2561 มีมูลค่าส่งออกรวม 2,760 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.1 ของมูลค่าการส่งออกรวม ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา กัมพูชา และไต้หวัน

2. กษ. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าวในการส่งเสริมการส่งออกแต่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การดำเนินมาตรการต่างๆ ต้องพึงระวังไม่ให้กลายเป็นการอุดหนุนจนเกิดการบิดเบือนของราคาสินค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งอาจจะถูกร้องเรียนในองค์การการค้าโลกได้

3. ไทยเป็นผู้ส่งออกสำคัญของโลกในสินค้าน้ำตาล ซึ่งปัจจุบันเอกชนของไทยได้เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้ว ขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีการผลิตน้ำตาลที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และไม่ได้มีการผลิตเพื่อส่งออกแต่ผลิตเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารของประเทศเท่านั้น ดังนั้น การเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานและแลกเปลี่ยนส่วนแบ่งนั้น อาจต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าน้ำตาล คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาด ไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่ง กษ. ไม่ขัดข้องหากข้อเสนอแนะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานที่มีอยู่

- ยางพารา

1. ในปี 2559 มีมูลค่าส่งออกรวม 4,602 ล้านเหรียญสหรัฐหดตัวร้อยละ 23.6 เนื่องจากอุปทานล้นตลาด ทำให้ระดับราคาตกต่ำ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.8 ของมูลค่าการส่งออกรวม ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ

2. กษ. ให้ความเห็นเกี่ยวกับสินค้าน้ำตาลว่า ปัจจุบันไทยเป็นสมาชิกไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ ซึ่งมี อินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นสมาชิกอยู่ โดยเวียดนามอยู่ระหว่างตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อร่วมกันกำหนดราคา ยางพารา โดยการควบคุมปริมาณยางพาราที่จะผลิตออกมาจำหน่ายในตลาดโลก แต่ที่ผ่านการดำเนินงานยังไม่เป็นผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากราคายางสังเคราะห์ที่เป็นสินค้าทดแทนยางพารามีราคาถูก จากผลกระทบของการตรึงราคาน้ำมันตลาดโลกและสภาพเศรษฐกิจของโลกที่มีการชะลอตัว

3. การดำเนินการต้องสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าน้ำตาล อาทิ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

- อัญมณีและเครื่องประดับ

1. ในปี 2561 มีมูลค่าส่งออกรวม 11,978 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.6 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.7 ของมูลค่าการส่งออกรวม ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ฮองกง สวิตเซอร์แลนด์ กัมพูชา และสหรัฐฯ

2. สค. ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการส่งออกสินค้าอัญมณี โดยมียุทธศาสตร์ส่งเสริมอัญมณี ดังนี้

2.1 พัฒนาและขยายตลาด สร้างความเชื่อถือและภาพลักษณ์สินค้าไทยในระดับสากล โดยมีเป้าหมายให้ “ไทยเป็นประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเอเชียแปซิฟิก”

2.2 การจัดท้าวติติบเพื่อการค้าเป็นธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ “ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าวิติติบของโลก”

2.3 Creative manpower สู้สากล โดยมีเป้าหมายในการ “ยกระดับมาตรฐานช่างฝีมือไทยสู่สากล”

2.4 การเพิ่มสภาพคล่องด้านการเงินให้แก่ SMEs โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกในกลุ่ม SMEs

- หมายเหตุ

1. กรมการค้าภายใน (คน.) เห็นว่าหากจะกำหนดให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกของอาเซียน ควรคำนึงถึงกลไกระหว่างอุปสงค์และอุปทานเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อด้านปริมาณและราคาสินค้าในประเทศ รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้า และกฎระเบียบต่างๆ ของกรมศุลกากรด้วย

2. จะเห็นได้ว่า ทุกสินค้าข้างต้นมีกลไกการกำกับดูแลที่เหมาะสมอยู่แล้ว การกำหนดนโยบายส่งเสริมต่างๆ ที่ประชุมเห็นควรให้ใช้กลไกที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ รวมทั้งหรือร่วมกับภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อน เพื่อที่จะได้สามารถกำหนดจุดยืนในการส่งออกของไทยอย่างเหมาะสมในภูมิภาคอาเซียน

3. อก.เสนอให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ช่องทาง E-commerce ในการผลักดันการค้าระหว่างประเทศของกลุ่มสินค้าข้างต้น

โดยสรุป กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นพ้อง

ต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการพาณิชย์ฯ โดยในปัจจุบัน ไทยมีฐานะเป็นผู้นำการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียนในกลุ่มสินค้า ทั้ง 4 ประเภท ตามที่ระบุ ในรายงาน ได้แก่ ข้าว น้ำตาล ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ การกำหนดจุดยืนในการส่งออกของไทย ให้เป็นผู้นำหรือศูนย์กลางการส่งออกของอาเซียน จะช่วยรักษา สถานการณ์เป็นผู้นำของไทยให้ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เห็นควร ใช้ประโยชน์จากกลไกกำกับดูแลแต่ละสินค้าที่มีอยู่อย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจน ควรหรือร่วมกับภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และจุดยืนที่เหมาะสมอย่าง ครอบคลุม

อย่างไรก็ตาม การจะกำหนดให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออก ของอาเซียน ควรคำนึงถึงกลไกระหว่างอุปสงค์และอุปทานเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงด้านปริมาณและราคาของสินค้าใน ประเทศ รวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้า กฎระเบียบต่างๆ และอุปสรรคทั้งในด้านภาษีและไม่ใช้ภาษีด้วย ■

บ้านเกิดเมืองนอน 3



จับตาต่างชาติแทรกแซง!

จับตาต่างชาติแทรกแซง!

ขณะนี้ กกต. ยังไม่ได้ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ เพราะยังต้องมีการตรวจสอบใต้วงเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งอาจมีการนับคะแนนใหม่ มีการแจกใบเหลือง ใบแดง และอาจมีการเลือกตั้งใหม่ในบางเขตเลือกตั้ง หรือในหลายเขตเลือกตั้ง

ดังนั้นจำนวนผู้ที่จะเป็น สส. ของแต่ละพรรค ไม่ว่าจะ เป็น สส. เขตหรือแบบบัญชีรายชื่อจึงยังไม่แน่นอน ยังเป็นเรื่องที่ไม่เป็นทางการทั้งนั้น ยังยึดถือเอาแน่นอนจริงจริงอะไรไม่ได้

แต่กระนั้นก็มีกระแสการแย่งชิงกันจัดตั้งรัฐบาล ทั้ง ๆ ที่จำนวน สส.ที่จะได้นั้นเป็นเท่าใดก็ยังไม่รู้แน่ชัด จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปตามคำพังเพยที่ว่า “ไม่เห็นน้ำ ตัดกระบอก ไม่เห็นกระบอกโก่งหน้าไม้” นั่นคือสิ่งที่เห็นยังไม่ใช่ของจริง สิ่งที่เป็นของจริงคือสิ่งที่ยังไม่เห็น

ทำไมจึงมีการแย่งกันแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาล ทั้ง ๆ ที่ผลการเลือกตั้งยังไม่ได้ประกาศ และ กกต. ก็แถลงยืนยันแล้วว่า จะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามกำหนดเดิมที่ กกต.เคยแถลงไว้

และหมายความว่า กกต. ไม่หลงเชื่อความเห็นทางกฎหมายของคนบางพวกที่จะให้ประกาศผลการเลือกตั้งหลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เพราะความรับผิดชอบแท้จริงอยู่ที่ กกต. คนที่จะรับผิดชอบขั้นติดคุก ติดตารางและชดใช้ความเสียหายทางแพ่งถึง 5,800 ล้านบาทนั้น ไม่ใช่คนที่มาออกความเห็นแทน กกต. แต่เป็น กกต. เอง ซึ่งตัวอย่างรุ่นพี่ก็ให้เห็นอยู่แล้ว

การแย่งกันแถลงจัดตั้งรัฐบาลนั้นแท้จริงก็คือกลยุทธ์ที่เรียกว่า “เคาะกะลาเรียกหมา” เท่านั้น



เพราะขณะนี้ไม่มีกติกาสถาที่สามารถรวบรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรถึง 251 เสียงเลย

การแถลงของผู้บริหารพรรคพลังประชารัฐที่ว่า ตกลงปลงใจกันแล้ว ในที่สุดก็ถูกปฏิเสธจากบางพรรค โดยเฉพาะทั้งพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งยังไว้ใจกันไว้เชิงอยู่มาก ดังนั้นพรรคพลังประชารัฐและพันธมิตรดั้งเดิมจึงมีเสียงเพียงไม่ถึง 150 เสียง แต่ก็เกิน 126 เสียง

หมายความว่า ถ้าหากรวมกับเสียง สว. 250 เสียงแล้วก็จะได้อันดับเกิน 376 เสียง สามารถตั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีได้ แต่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างราบรื่นก็ต้องรวบรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรให้ได้เกินครึ่งด้วย ซึ่งถ้าหากพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมด้วยก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาก ไม่อาจตั้งอยู่ได้นาน หรือแม้ทั้งสองพรรคนี้เข้าร่วมก็จะมีเสียงเกินครึ่งที่ปรี่มมากจะต้องมีคู่แข่งอย่างน้อย 50 ตัว จึงจะพอเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้

ทางด้านกกต.เพื่อไทยนั้นได้เปิดการแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลไปแล้ว โดยอ้างว่ารวบรวม สส.ได้ 255 เสียง แต่แท้ที่จริงเท่าจำนวนที่ไปแถลงข่าวเองก็มีแค่ 249 เสียงเท่านั้น ยังไม่พอที่จะเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร และต่อให้ได้ 255 เสียง

ก็ยังไม่สามารถตั้งนายกรัฐมนตรีได้

การแถลงการณ์จัดตั้งรัฐบาลดังกล่าวจึงเป็นกลยุทธ์เคาะกะลาต่อหมาเหมือนกัน แต่เป็นการล่อที่เห็นได้ชัดว่าไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ เว้นแต่สว. จะงดออกเสียงหรือเกิดเหตุเข้าขึ้น

การแย่งกันจัดตั้งรัฐบาลดังกล่าวทำให้เกิดเป็นสองขั้วการเมืองที่แย่งชิงอำนาจกัน โดยมีพรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวแปรและผู้ถือดุลทางการเมืองที่สำคัญ ยิ่งแย่งกันมากเท่าใดอำนาจต่อรองของสองพรรคนี้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ไม่เห็นหรือว่าไม่ทันไรก็มีข่าวคราวแย่งกระทรวงต่างๆ กัน กระทั่งมีข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้โควตา รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงสำคัญถึง 3 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในขณะที่เดียวกันก็มีข่าวว่าทีมเศรษฐกิจเดิมของรัฐบาลปัจจุบันก็ต้องการกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมด รวมทั้งกระทรวงการคลัง เพื่อจะได้บริหารเศรษฐกิจให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ตั้งใจเหมือนกับที่ผ่านมา

เฉพาะสองกลุ่มนี้ กระทรวงเกรด A กว่าครึ่งก็หมดไปแล้ว การต่อรองทางการเมืองแม้เพิ่งเริ่มต้นก็เห็นได้ว่าหนักหนาสาหัสกว่าเมื่อครั้งที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องหลุดปากว่าเบื่อหน่ายการต่อรองทางการเมืองเต็มที่แล้ว

นี่ยังไม่มีความเชื่อว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมจะได้กระทรวงใดไปบริหาร ยิ่งประกอบเข้ากับความ

เรียกร้องต้องการของพรรคร่วมอื่นๆ ถึงสิบพรรค โดยเฉพาะพรรคเล็กพรรคน้อยที่มีความเก่าในการต่อรองทางการเมืองก็ทำให้เห็นความเหน็ดเหนื่อยในการจัดตั้งรัฐบาลมากขึ้นไปอีก

แต่นั้นเป็นเรื่องปกติของการต่อรองทางการเมืองแบบไทยๆ ที่ใครหน้าด้านมากก็จะได้มาก แต่ในที่สุดก็ต้องสูญพันธุ์ไปในอนาคต ดังที่พรรคเก่าแก่บางพรรคกลายเป็นพรรคต่ำสปี และใกล้จะกลายเป็นพรรคต่ำห้า ซึ่งมีอนาคตที่จะสาบสูญไปเป็นบทเรียนอยู่แล้ว

ที่น่าวิตกมากที่สุดก็คือการที่สองก๊กช่วงชิงแย่งกันจัดตั้งรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย อย่างหนักหน่วงรุนแรงและมากขึ้นเป็นกระบวน ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ เพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎบัตรสหประชาชาติที่ห้ามไม่ให้แทรกแซงกิจการภายในของชาติอื่น แต่พวกนี้ก็ไม่ใส่ใจใยดี ดังตัวอย่างที่รับรองนายกวายโดให้เป็นประธานาธิบดีแข่งกับประธานาธิบดีมาดูโร ซึ่งสหประชาชาติรับรอง จนกำลังจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองอยู่ในขณะนี้

ต่างชาติกำลังแทรกแซงอย่างหนัก โดยเฉพาะการตั้งข้อกล่าวหาและเรียกร้องให้ชี้แจงโดยด่วนว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้ง ซึ่งต่างชาติเหล่านี้คงจะรวบรวมข้อมูลไว้ไม่น้อย และสื่ออาคารไม่ชอบมาพากลมากขึ้นทุกที จึงเป็นเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องรู้เท่าทันและสามัคคีตั้งมั่นอย่าให้เกิดวิกฤติเป็นสงครามกลางเมือง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่บ้านเมืองของเรา

ปฏิรูปงบฯ"นมโรงเรียน"1.4หมื่นล้าน



เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2562 ที่ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มากกว่าปีละ 1 หมื่นล้านบาท ได้ผ่านการ "ทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน" คาดหวังว่า หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 จะมีการประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ (เปิดภาคการศึกษาในวันที่ 16 พ.ค. 62)

จากงบประมาณ "นมโรงเรียน" ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ปีงบประมาณ 2562 ได้รับโอนงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนอาคารเสริม (นมโรงเรียน) 10,450,026,500 บาท ปี 2561 สนับสนุนวงเงิน 10,604,028,300 บาท และ ปี 2560 สนับสนุนจำนวน 10,818,498,700 บาท

ล่าสุด คณะรัฐมนตรี ชุดปัจจุบัน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน และให้ใช้แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีสาระสำคัญ คือ

การปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการ โดยแยกโครงสร้างการบริหารออกจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ตาม พ.ร.บ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ร่วมเป็นกรรมการ จำนวน 15 คน

ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้นมาใหม่ โดยมีปลัดเกษตร เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ แทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งภายใต้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจะมีคณะอนุกรรมการรับผิดชอบภารกิจต่างๆ คือ คณะอนุกรรมการบริหารกลางนมโรงเรียน คณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่จำเป็นให้ อ.ส.ค. ทำหน้าที่แทนองค์กรกลางระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย เช่นเดิม แต่ให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำระบบ Big Data มาใช้บริหารจัดการนมทั้งระบบ

ให้งบประมาณกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและหน่วยจัดซื้อเช่นเดิม แต่ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 3% ของงบนมโรงเรียนทั้งหมดให้กรมปศุสัตว์และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่ได้รับงบจัดซื้อนมโรงเรียนจัดซื้อจาก อ.ส.ค. โดยวิธีการพิเศษเช่นเดิม ซึ่งปัจจุบันเรียนว่าวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ให้ผู้ประกอบการทำประกันภัยความรับผิดชอบจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

การปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโดยให้ยึดหลัก ดังนี้ ปริมาณนำนมดิบตามพันธสัญญาที่มีผลบังคับใช้กฎหมาย คุณภาพนมดิบและนมโรงเรียนศักยภาพการผลิต/การตลาด ระบบโลจิสติกส์/การขนส่ง ประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นของตนเอง หรือมีแผนการตลาดรองรับปริมาณนำนมดิบที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และรับผิดชอบต่อตลาด 365 วัน ทั้งนี้ ในรายละเอียดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ กำหนด

นอกจากนี้ เกษตรกร/ศูนย์รวมนม/ผู้ประกอบการ ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน 3 ระบบ คือ ระบบทะเบียนฟาร์มระบบซื้อขาย และระบบตรวจสอบย้อนกลับ อีกทั้งยังต้องให้ความสำคัญในคุณภาพมาตรฐานนมโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ ออย. เพิ่มความเข้มงวดการติดตามตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนในระดับพื้นที่ และพัฒนารูปแบบนมโรงเรียนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์นมเพิ่มสารอาหารจำเป็น และบรรจุภัณฑ์ Milk in box dispenser โดยจะมีการแบ่งพื้นที่ ได้แก่

- กลุ่มที่ 1 (เขต 1) ผู้ว่าฯ สระบุรี เป็นประธานอนุกรรมการและปลัดจังหวัดจังหวัดสระบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 - กลุ่มที่ 2 (เขต 2 และเขต 3) ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เป็นประธานอนุกรรมการและปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 - กลุ่มที่ 3 (เขต 4) ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เป็นประธานอนุกรรมการและปลัดจังหวัดจังหวัดขอนแก่น เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 - กลุ่มที่ 4 (เขต 5, 6) ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เป็นประธานอนุกรรมการและปลัดจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
 - กลุ่ม 5 (เขต 7,8,9) ผู้ว่าฯ ราชบุรี เป็นประธานอนุกรรมการและปลัดจังหวัดจังหวัดราชบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
- ขณะที่ มิลค์บอร์ดมีฐานะกำกับดูแลแต่ละกลุ่มให้เป็นไปตามมติ ครม. อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมคุณภาพดี เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีหลักประกันตลาดที่แน่นอน ที่สำคัญงบประมาณรัฐจะต้องประหยัดและคุ้มค่าที่สุด รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษที่ลดผลกระทบต่อเกษตรกร เช่น เรียกเบี้ยปรับ เป็นต้น
- ล่าสุด "นายฤทธิชัย บุญราช" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการด่วนที่สุดถึง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์, นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รวมทั้งผู้ประกอบการเอกชนเกี่ยวกับนมโรงเรียน ได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามการบริหารโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พร้อมจัดทำแนวทาง (คู่มือ) การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของโครงการอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียน ให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ ให้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้จริง ไม่บกพร่อง รวมทั้งขอให้เร่งรัดการเตรียมงานต่างๆ ให้ทันกับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาที่ 1/2562 ด้วย

ที่นี้มาดุมหากาพณ์นมโรงเรียน ในช่วงปี 2552 เกิดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาด คณะรัฐมนตรียุคนั้น มีนายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯ สมัยนั้น ได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้อ.ส.ค. เป็นกลไกของรัฐ ในการรับซื้อน้ำนมดิบส่วนเกินนำมาผลิตเพื่อจำหน่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 28 ม.ค. 52 เห็นชอบในหลักการให้ อปท.หรือหน่วยงานรัฐ ที่มีงบประมาณ



จัดซื้อนมพร้อมดื่ม จัดซื้อจาก อ.ส.ค. ได้ โดยวิธีการพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้ อ.ส.ค. ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจนถึงสิ้นเดือนก.ย. 52

10 มี.ค. 52 ยกเลิกระบบการกำหนดเขตพื้นที่ (โซนนิ่ง) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อนมโรงเรียน โดยให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด

อนุมัติงบประมาณการจัดซื้อนมพร้อมดื่ม ให้แก่นักเรียน ตั้งแต่ชั้นก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวงเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 2,573.45 ล้านบาท ให้กับ อ.ส.ค. จัดซื้อนม ยูเอชทีให้กับโรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยตรง และงบประมาณส่วนที่เหลือให้ อปท. ที่มีศักยภาพและความพร้อมทางการเงิน

การคลังจัดซื้อนมโรงเรียน โดยใช้เงินของ อปท.ไปก่อน แล้วขอเบิกจ่ายคืนในภายหลัง ส่วน อปท.ได้ไม่มีงบประมาณให้ขอรับประมาณจากรัฐบาล

คราวนั้น ยังมีการให้งบกลางเร่งด่วน 510.54 ล้านบาท ให้ อ.ค.ส.

13 พ.ค. 52 เห็นชอบให้ อปท. จัดซื้อนมยูเอชที สำหรับนักเรียน ป.5- ป.6 โดยวิธีการพิเศษ จาก อ.ส.ค. และผู้ประกอบการนม ยูเอชที อีก 4 ราย ที่ช่วยรับซื้อน้ำนมดิบส่วนเกินตามแผนการติมนมตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 52

23 มิ.ย. 52 เห็นชอบให้ทบทุนนมดี กรม. เมื่อวันที่ 10 มี.ค.52 (ตามข้อ 2.1.2) ในประเด็นเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณส่วนที่เหลือ 2,062.91 ล้านบาท

โดยอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 งบกลางรายการเงินสำรองเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 604 ล้านบาท ให้แก่ อ.ส.ค. เพื่อจัดซื้อนม ยูเอชที จำนวน 80 ล้านกล่อง ส่งมอบให้เด็กก่อนวัยเรียนชั้น ป. 4 ดื่มนเป็นเวลา 15 วัน สำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์ และจำนวนกว่า 1,458 ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยนำไปจัดสรรให้ อปท. 1,389.89 ล้านบาท และกระทรวงศึกษาธิการ 60.09 ล้านบาท นำไปจัดซื้อนมโรงเรียนให้เด็ก ป.5 - ป.6 ให้ครบถ้วน

15 ธ.ค.52 เห็นชอบในหลักการแนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน (แบ่งโครงสร้างบริหารจำนวน 5 ข้อ และแนวทางการบริหาร จำนวน 4 ข้อ) ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด ครั้งที่ 8 /2552 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 52 และครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 52

มีโครงสร้างบริหารนมโรงเรียนให้เมืองคอร์กกลาง ซึ่งเป็นคณะกรรมการกลาง 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาคราชการ ฝ่ายเกษตรกร ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้แทนฝ่ายจัดซื้อ รวม 19 คน เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการระบบนมโรงเรียน โดยให้อ.ส.ค. เป็นหน่วยงานรัฐ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการขององค์กรกลาง เป็นผู้แทนในการบริหารจัดการ (คณะกรรมการกลาง เป็นคณะกรรมการในกำกับการดูแลของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม)

16 ก.พ. 53 รับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ เกี่ยวกับแนวทางการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ทุกหน่วยงาน ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้อจาก อ.ส.ค. โดยวิธีการพิเศษ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีวิธีการทำนองเดียวกันได้ ตามนัยระเบียบว่าด้วยพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ อ.ส.ค. ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวไม่เกินสิ้นเดือน ก.ย. 56

เฉพาะในปี 2553 นี้ มีการลงนาม MOU ใหม่ มีงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง 14,000 ล้านบาท โดยขยายจากชั้น ป.5-ป.6 และโรงเรียนเอกชนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย มีกลุ่มเป้าหมายถึง 8.4 ล้านคน

ล่าสุด 26 มี.ค.62 รื้อ “โครงสร้างมิลค์บอร์ด” ปิดทางผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการมอบอำนาจ อ.ส.ค.จัดสรรโควตา “คุมขบวนการลักไก่” โควตา ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ให้ทบทวนคณะทำงานชุดต่างๆ ภายใต้การทำงานของ “มิลค์บอร์ด” ในอดีต.

บิ๊กตุ๋นส่งระบายข้าว2แสนตัน

นบข.เร่งไล่ล็อตสุดท้ายใน15พ.ค.พร้อมดำเนินคดีข้าวนอกคลังอีก6แสนตัน

โพสต์ทูเดย์ - พาณิชย์ เตรียมตั้งบ 500 ล้าน พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมศาล เรียกค่าเสียหายแพงรับจำนำข้าว

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวที่เคยอยู่ในบัญชี 17 ล้านตันที่ดำเนินการระบายออกไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดเหลือ 2 แสนตัน ซึ่งที่ประชุมรอบนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระบายให้หมดภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้ หากดำเนินการได้ตามแผนก็จะถือว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้าวอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่นอกบัญชี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) ปริมาณ 6 แสนตันนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ถ้ายังไม่สามารถระบายหรือ

ตรวจสอบได้ ให้ดำเนินแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝ่ายเลขานบข. กล่าวว่า ที่ประชุมได้อนุมัติตั้งงบประมาณ 500 ล้านบาท ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ อ.ต.ก. เพื่อนำไปใช้เป็นงบประมาณดำเนินการค่าธรรมเนียมศาลคดีโครงการรับจำนำข้าว หลังจากศาลแพ่งรับฟ้องเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินคดีเพื่อเรียกค่าเสียหายกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าว เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีคดี

ความที่ฟ้องร้องจำนวนมากหลายคดี และมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก ขณะที่ อคส.และ อ.ต.ก.ไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้ นบข.จึงเห็นชอบในหลักการและให้สำนักงานประมาณจัดหาแหล่งเงินมาสนับสนุนต่อไป

นายบุญยฤทธิ์ กล่าวว่า นบข.ได้รับทราบการช่วยเหลือเกษตรกรปลูกพืชหลังนา หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 โดยมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพของโครงการ

ซึ่งสำนักงานประมาณมีความเห็นว่า ควรนำเรื่องดังกล่าวให้ นบข.ทราบ เพราะการปลูกพืชหลังนามีผลกระทบต่อ การปลูกพืชอื่นๆ

ด้านสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในปี 2562 สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดว่าจะส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน มูลค่า 4,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีที่แล้ว 14% เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งขึ้น ทำให้ราคาข้าวไทยราคาสูงกว่าคู่แข่ง และเงินสามารถเพาะปลูกข้าวได้มากขึ้น ■

สร้างบ้าน สร้างชีวิตใหม่ในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดสระแก้ว

หน้า 2-3



คนหนองโรงใช้เงินพัฒนาตำบลสร้างเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวชุมชน



หน้า 6-7

สร้างบ้าน สร้างชีวิตใหม่ในที่ดิน ส.ป.ก.จังหวัดสระแก้ว



“ตั้งแต่เกิดมา พ่อแม่ก็ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ต้องเช่าที่ดินคนอื่นทำกิน ฉันทก็ต้องไปทำงานรับจ้าง ก่อสร้างในกรุงเทพฯ เมื่อปีที่แล้วพอรู้ว่าทาง จังหวัดสระแก้วมีโครงการจะแจกที่ดินทำกินฉันจึงมา ลงทะเบียน เมื่อได้ที่ดินแล้วก็รู้สึกตัวเองโชคดียิ่ง กว่าถูกหวยรางวัลที่ 1 เสียอีก ส่วนเพื่อนบ้านคนอื่น ๆ ก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน เพราะถูกหวยอาจจะมั่ววันหมดเงิน แต่ได้ที่ดินมันไม่มีวันหมด ถ้าขายมันเราก็ทำมาหากิน ได้ตลอด ทั้งปลูกผัก เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ หรือขุดบ่อ เลี้ยงปลา ไม่มีวันอดตายแน่ๆ”

นี่คือเสียงจากเกษตรกรรายหนึ่งที่ได้รับการ จัดสรรที่ดิน ส.ป.ก.ในจังหวัดสระแก้ว ตามนโยบาย ของรัฐบาลในการยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.จากผู้ที่ครอบ ครองไม่ถูกกฎหมายทั่วประเทศ เนื่องจากไม่ใช่เป็น เกษตรกร แต่ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ พ่อค้า นายทุน นักการเมือง รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่สูบเอา ที่ดินของรัฐมาเป็นของตัวเอง มีตั้งแต่ระดับ 100 ไร่ จนถึงหลายพันไร่ จนคนละรักษาความสงบแห่งชาติ



ชาวบ้านตำบลโนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ลงแรงช่วยกันสร้างบ้านในที่ดิน ส.ป.ก.

ต้องใช้มาตรา 44 ยึดที่ดินคืนจากผู้ครอบครองไม่ถูกต้องทั่วประเทศกว่า 400,000 ไร่ แล้วนำมาจัดสรรให้เกษตรกรตัวจริงที่ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกิน !!

คสช.ยึดที่ดิน ส.ป.ก.จากนายทุนนำมาแจกเกษตรกรที่ยากไร้

คสช.ได้ใช้คำสั่งตามมาตรา 44 ที่ 36/2559 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559) เรื่อง 'มาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย' เพื่อยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.จากผู้ครอบครองไม่ถูกต้องทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 เป็นต้นมา โดยยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ในพื้นที่ 28 จังหวัด รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 400,000 ไร่ เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ในลักษณะให้เช่าอยู่อาศัยและทำกิน แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ ระยะเวลาช่วงแรก 30 ปี ขณะนี้จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรแล้วประมาณ 35,000 ไร่ ในหลายจังหวัด เช่น กาญจนบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ฯลฯ

สำหรับกระบวนการจัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนนั้น คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ขึ้นมา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เช่น ปฏิรูปที่ดินจังหวัด เกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน ฯลฯ นายอำเภอ รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและคัดกรองเกษตรกรที่มีสิทธิ์จะได้รับการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งออกแบบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ฯลฯ

ส่วนเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีคุณสมบัติ เช่น มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คนปี ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ฯลฯ โดยให้เกษตรกรที่มีความต้องการที่ดินมาลงชื่อที่สำนักงาน ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาสิทธิ์

ส่วนที่ดินที่จะจัดสรรให้แก่เกษตรกร คณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดแต่ละจังหวัดจะพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ไม่เกิน

รายละ 6 ไร่ เช่น หากเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์จะจัดสรรให้รายละ 2 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกรายละ 5 ไร่ และพื้นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ นอกจากนี้ยังจัดสรรที่ดินแปลงรวมเพื่อขุดเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แปลงเกษตรกรรมรวม สร้างถนน อาคารเอนกประสงค์ ฯลฯ โดยที่ดินที่จัดสรรให้แก่เกษตรกรจะไม่ให้กรรมสิทธิ์ แต่จะให้เข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ในลักษณะของการรวมกลุ่มกัน

(ช่วงแรก 30 ปี เสียค่าเช่าไร่ละ 100 บาท/ปี) โดยชาวบ้านจะต้องรวมกลุ่มกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อร่วมกันบริหารจัดการที่ดิน และส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน สาธารณูปโภค และส่งเสริมอาชีพ เช่น กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาที่ดิน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.สนับสนุนการสร้างที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามโครงการ 'บ้านมั่นคง'

ชาวบ้านสระแก้ววอนรัฐเร่งสร้างแหล่งน้ำไฟฟ้าเข้าพื้นที่

จังหวัดสระแก้ว เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ คสช.ใช้อำนาจยึดที่ดินคืนจากผู้ครอบครองไม่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจรายใหญ่และนักการเมืองระดับชาติที่นำที่ดินมาปลูกต้นยูคาลิปตัสเพื่อส่งป้อนโรงงานผลิตกระดาษ มีที่ดิน ส.ป.ก.ที่ยึดคืนมาทั้งหมด 6 แปลง คือ ที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลโนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร เนื้อที่ 693 ไร่ จัดสรรให้ชาวบ้าน 60 ครอบครัว ที่ดิน ส.ป.ก.บ้านพร้าว อ.วัฒนานคร เนื้อที่ 326 ไร่ จัดสรรให้ชาวบ้าน 30 ครอบครัว

ที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลหนองม่วง อ.โคกสูง เนื้อที่ 655 ไร่เศษ ที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลหนองแวง อ.โคกสูง เนื้อที่ 611 ไร่เศษ ที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลป่าไร่ อ.อรัญประเทศ เนื้อที่ 578 ไร่ และที่ดิน ส.ป.ก.ตำบลคลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น เนื้อที่ 318 ไร่เศษ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 3,181 ไร่เศษ นำมาจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยและทำกินให้ประชาชนได้ทั้งหมด 219 ครอบครัวๆ ละ 6 ไร่ โดยแบ่งเป็น

พื้นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรม 5 ไร่ **ละองดาว สีลำน้าเที่ยง** คณะทำงานขบวนการคัดค้านชุมชนจังหวัดสระแก้ว ในฐานะที่ปรึกษาโครงการบ้านมั่นคงในที่ดิน ส.ป.ก. กล่าวว่า ที่ดิน ส.ป.ก.ในจังหวัดสระแก้วทั้ง 6 แปลง ขณะนี้มีชาวบ้านทยอยเข้าไปปลูกสร้างบ้านแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่แปลงหนองม่วง อ.โคกสูง ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมามอบหนังสือให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 หลังจากนั้นชาวบ้านในแปลงต่างๆ จึงทยอยเข้าปลูกสร้างบ้านและทำการเกษตร เช่น ปลูกข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย หญ้าเนเปียร์ ผักสวนครัว เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ ฯลฯ



นายกรัฐมนตรีมอบหนังสือเข้าทำประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.ให้ชาวบ้านใน จ.สระแก้วเมื่อปี 2560

“เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านในแปลงต่างๆ เช่น โนนหมากเค็ง บ้านพร้าว อำเภอวัฒนานคร และคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น เริ่มเข้าสร้างบ้าน และเข้าทำกินแล้ว ส่วนที่เหลือกำลังทยอยเข้าไป แต่ปัญหาสำคัญก็คือ สาธารณูปโภค ที่หน่วยงานต่างๆ จะสนับสนุนชาวบ้านยังไม่พร้อมหรือต้องรองบประมาณ เช่น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรยังไม่มี ชาวบ้านต้องขุดบ่อเล็กๆ ใช้แต่ยังไม่พอเพียง โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งยิ่งขาดแคลนน้ำ ทำให้พืชต่างๆ ที่ปลูกเอาไว้กำลังรอวันตาย เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทุเรียนเย็บร์ นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องไฟฟ้าที่ยังเข้ามาไม่ถึง เพราะต้องทำตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ จึงทำให้เกิดความล่าช้า ทำให้ชาวบ้านได้รับความลำบาก จึงอยากขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดทำเรื่องแหล่งน้ำและไฟฟ้าให้ชาวบ้านด้วย” ละอองดาวพูดถึงปัญหาของชาวบ้าน

พอช.หนุนสร้างบ้านมั่นคงสร้างชีวิตใหม่ในที่ดิน ส.ป.ก.

ส่วนการสร้างบ้านในที่ดิน ส.ป.ก.นั้น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จะสนับสนุนงบประมาณให้ชาวบ้านครัวเรือนละ 62,000 บาท แยกเป็นงบสร้างบ้านหลังละ 40,000 บาท งบในการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 22,000 บาท

ส่วนแบบบ้านจะเป็นบ้านชั้นเดียว โครงสร้างเป็นเหล็ก ก่อด้วยอิฐบล็อก มีขนาดตั้งแต่ 4 X 6 - 6 X 9 ตารางเมตร ตามขนาดครอบครัว ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะสร้างขนาด 4X6 ตารางเมตร ตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน แม้ว่างบประมาณที่พอช.สนับสนุนการสร้างบ้านหลังละ 40,000 บาทจะดูไม่มาก แต่ชาวบ้านก็สามารถใช้วัสดุเก่ามาเสริม เช่น ประตู หน้าต่าง ไม้ หลังคา ฯลฯ รวมทั้งใช้แรงงานจากเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาช่วยกันก่อสร้าง ทำให้ประหยัดต้นทุนค่าวัสดุและค่าก่อสร้างใช้เวลาสร้างบ้านประมาณ 1-2 เดือน หากมีทุนรอนก็สามารถขยายหรือต่อเติมบ้านได้อีก

สมชาติ ภาระสุวรรณ

ผอ.พอช. กล่าวว่า ประเทศไทยมีประชาชนที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยจำนวนมาก หลายล้านครัวเรือน ซึ่งตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) พอช. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจัดทำแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชน



สมชาติ ภาระสุวรรณ และรองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมยกเสาเอกสร้างบ้านในที่ดิน ส.ป.ก.โนนหมากเค็ง

1 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 1 แสนครัวเรือน

ส่วนแผนงานรองรับที่อยู่อาศัยของประชาชนในชนบทมีเป้าหมายทั้งหมด 352,000 ครัวเรือน ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงชนบทในที่ดิน ส.ป.ก.ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานนี้ด้วย โดย พอช.สนับสนุนการสร้างบ้านมั่นคงฯ ในที่ดิน ส.ป.ก.ไปแล้วใน 10 จังหวัด เช่น กาญจนบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ฯลฯ มีเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 2,000 ครอบครัวย โดย พอช.จะสนับสนุนงบประมาณรวมครอบครัวละ 62,000 บาท

“โครงการบ้านมั่นคงชนบทในที่ดิน ส.ป.ก.นั้น พอช.จะสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้าน เพื่อให้ประชาชนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินได้มีบ้านใหม่ที่มั่นคง แต่ พอช.ไม่ได้มาสร้างบ้านให้ชาวบ้าน คนที่จะสร้างคือเจ้าของบ้านและชุมชนที่จะมาช่วยกัน นอกจากนี้การสร้างบ้านใหม่ ชาวบ้านจะใช้วิธีการลงแรงช่วยกัน

สร้างบ้าน ทำให้ลดต้นทุนค่าก่อสร้างและค่าแรงงานได้มาก แต่ที่สำคัญก็คือ การลงแรงช่วยกันจะทำให้คนในชุมชนเกิดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน เกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งจะเป็นรากฐานทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาและพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป”
ผอ.พอช.กล่าว

ผอ.พอช.กล่าวด้วยว่า โครงการบ้านมั่นคงในที่ดิน ส.ป.ก. รวมทั้งโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆ ของ พอช. ไม่ใช่เป็นเพียงการสนับสนุนให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเท่านั้น แต่ยังใช้การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และยกระดับความรู้ความสามารถของชาวบ้านขึ้นมา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง

“นอกจากนี้ พอช.ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันออมทรัพย์ เพื่อสร้างทุนภายในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อผลิตอาหาร พืชผักที่ปลอดภัย การแปรรูปผลผลิต ส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพและมีรายได้ รวมทั้งสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนต่างๆ มาช่วยเหลือดูแลกัน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านมีชีวิตใหม่ที่มั่นคง ลูกหลานก็จะมือนาคที่ดี”
ผอ.พอช.กล่าวในตอนท้าย

“ดีใจที่ได้ที่ดิน ส.ป.ก. โชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่ 1”



เกษตรกรในที่ดิน ส.ป.ก.โนนหมากเค็ง จ.สระแก้ว

วิสัย เฉลิมศรี ชาวบ้านโนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว บอกว่า ชาวบ้านที่ได้รับจัดสรรที่ดินในตำบลโนนหมากเค็งมีทั้งหมด 60 ครอบครัว นอกจากจะได้ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 6 ไร่แล้ว กรมปศุสัตว์จะแจกแม่วัวเนื้อให้เลี้ยงเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ครอบครัวละ 5 ตัว นอกจากนี้ยังให้เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อนำไปสร้างคอกวัวจำนวน 58,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 6 ปี โดยมีเงื่อนไขคือ หากวัวที่เลี้ยงออกลูกมาเป็นตัวเมีย ผู้เลี้ยงจะต้องนำไปให้กรมปศุสัตว์เพื่อนำไปแจกเกษตรกรรายอื่นต่อไป แต่หากเป็นตัวผู้ ลูกวัวจะเป็นของผู้เลี้ยง และเมื่อเลี้ยงลูกวัวได้

ประมาณ 2 ปีก็สามารถนำไปขายได้ ราคาประมาณตัวละ 20,000 บาท ส่วนที่ดิน 5 ไร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อนำมาเลี้ยงวัว

“ฉันดีใจมากที่รัฐบาลช่วยเหลือคนจนที่ไม่มีที่ดินทำกิน เพราะตั้งแต่เกิดมา พ่อแม่ก็ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ต้องเช่าที่ดินคนอื่นทำกิน ฉันก็ต้องไปทำงานรับจ้างก่อสร้างในกรุงเทพฯ เมื่อปีที่แล้วพอรู้ว่าทางจังหวัดสระแก้วมีโครงการแจกที่ดินทำกินฉันจึงมาลงทะเบียน เมื่อได้ที่ดินแล้วก็รู้สึกได้ว่าตัวเองโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่ 1 เสียอีก ส่วนเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็รู้สึกดีใจเหมือนกัน เพราะถูกหวยอาจจะมั่ววันหมดเงิน แต่ได้ที่ดินมันไม่มั่ววันหมด ถ้าขยันเราก็ทำกินได้ตลอด ทั้งปลูกผักเลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ หรือขุดบ่อเลี้ยงปลา ไม่มีวันอดตายแน่ๆ” เกษตรกรรายนี้บอก

ส่วนเกษตรกรในที่ดิน ส.ป.ก.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินรวม 33 ครอบครั้ว ขณะนี้ทยอยเข้าปลูกสร้างบ้านแล้วจำนวน 13 หลัง ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ดีใจยิ่งกว่าถูกหวย” เพราะเมื่อก่อนต้องเช่าที่ดินคนอื่นทำกิน เสียค่าเช่าไร่ละ 1,000 บาทต่อปี หากเจ้าของขายที่ดินก็ต้องไปหาที่ดินใหม่ ไม่มีความแน่นอน บ้างก็ต้องทำงานรับจ้างทั่วไป เมื่อมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ถึงจะไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ก็สามารถทำกินได้ถึงลูกหลาน เป็นเวลานานอย่างน้อย 30 ปี แม้จะเสียค่าเช่าที่ดินไร่ละ 100 บาทต่อปี แต่ก็ถือว่าคุ้ม เพราะเป็นที่ดินของรัฐ ทำให้มีความมั่นคงในการทำมาหากิน

นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ก็เข้ามาสนับสนุนการทำการเกษตร เช่น เอาพันธุ์ไม้ต่างๆ เอาปลาตุ๊ก เอาบมาให้เลี้ยง เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และบางรายก็เริ่มทำการเกษตรในที่ดิน 5 ไร่แล้ว เช่น ปลูกข้าวโพด ปลูกอ้อย บางรายปลูกบวบเหลี่ยม เพราะเป็นที่ชระยะสั้น ใช้เวลาปลูก 45-60 วันก็เริ่มเก็บขายได้แล้ว โดยนำไปขายส่งที่ตลาดวังน้ำเย็นในราคากิโลกรัมละ 9-10 บาท ทำให้มีรายได้ในช่วงเก็บเกี่ยวประมาณวันละ 1,000-2,000 บาท

อย่างไรก็ตาม นอกจากที่ดิน ส.ป.ก.ที่นำมาจัดสรรให้แก่ประชาชนดังกล่าวแล้ว ขณะนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้นำที่ดินนิคมสร้างตนเองตำบลคลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ เนื้อที่ 100 ไร่ ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาสังคมฯ มาจัดสรรให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยและขาดแคลนที่ดินทำกินในตำบลผ่านศึก รวมทั้งหมด 79 ครอบครั้ว โดยมีเงื่อนไขเหมือนกับที่ดิน ส.ป.ก. คือ ให้ประชาชนเข้าทำกินและปลูกสร้างบ้านแต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ และห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือ

โดยแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์ออกเป็น 1.พื้นที่ปลูกสร้างบ้าน เนื้อที่รวม 9 ไร่ (ครอบครั้วละ 30-45 ตารางวา) 2.พื้นที่ทำกิน ปลูกพืชระยะสั้น เนื้อที่ 15 ไร่ เช่น ผักสวนครั้ว พริก มะเขือ ฯลฯ 3.พื้นที่ปลูกพืชระยะกลาง 28 ไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ฯลฯ 4.พื้นที่ปลูกพืชระยะยาว 34 ไร่ เช่น ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจต่างๆ 5.ปลูกต้นสัก 5 ไร่ 6.สระเก็บน้ำ 3 ไร่ ฯลฯ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ตามแผนงานประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจะเข้าปลูกสร้างบ้านและเข้าทำกินภายในปีนี้ โดย พอช.จะสนับสนุนงบประมาณการสร้างบ้านและพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นเดียวกับที่ดิน ส.ป.ก.

นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมพัฒนาสังคมฯ อบต.ผ่านศึก ขบวนการกลุ่มชุมชนจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน จะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นแหล่งทุนของชุมชน ส่งเสริมอาชีพ สร้างความมั่นคงด้านชีวิต มีสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่ดี เพื่อให้ชุมชนแห่งนี้มีต้นแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนที่มีรายได้น้อยต่อไป..!!

อ่านต่อหน้า 6

คนหนองโรงใช้แพนพัฒนาตำบลสร้างเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวชุมชน

เรื่องโดย...สมพร ปานโต

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโรง

ตำบลหนองโรง อำเภอนมพวน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ประมาณ 95,931 ไร่ มี 17 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 6,600 คน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเนิน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดทำนา ทำตาล เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ฯลฯ

ในอดีตหนองโรงเคยเป็นเส้นทางเดินทัพสมัยสงครามไทย-พม่า และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยเป็นฐานลับของขบวนการเสรีไทย นอกจากนี้ชาวหนองโรงยังมีประวัติในการต่อสู้

ร่วมกันเพื่อรักษาผืนป่าที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งใช้สอยประโยชน์ของชุมชน โดยเฉพาะผืนป่าบริเวณบ้านห้วยสะพาน หมู่ที่ 2 ซึ่งอยู่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองโรง และร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าที่เคยเสื่อมโทรมจนกลับมาเขียวชอุ่มกลายเป็นแหล่งอาหารและสมุนไพรของชุมชน

จากป่าเสื่อมโทรม

สู่ 2 รางวัลลูกโลกสีเขียว

สมพร ปานโต ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโรง เล่าว่า สมัยก่อนพื้นที่ป่าหนองโรงยังมีต้นไม้หนาแน่น แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

มีการตัดไม้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น สร้างบ้าน ทำรางรถไฟ ส่งไม้ไฟเข้าโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ เมื่อป่าหมดไป ราวปี 2515 เป็นต้นมา นายทุนจากต่างถิ่นได้เข้ามาจับจองพื้นที่และส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกอ้อยและมันสำปะหลังเพื่อส่งขายโรงงาน จนผืนป่าที่เห็นเตียน เกิดผลกระทบต่อน้ำ และแหล่งอาหารของชาวบ้าน เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยมา

จนถึงช่วงปี 2516-2517 เป็นช่วง

ประชาธิปไตยเฟื่อง

ฟู ชาวไร่ ชาวนา

ทั่วประเทศรวมกลุ่ม



กันเรียกร้องสิทธิ
ต่างๆ ชาวหนองโรง
จึงได้รวมตัวกันทวง
คืนป่าจากนายทุน
แต่ชาวบ้านกลับถูก
ลอบทำร้าย จนต้อง
ยกขบวนไปเรียก
ร้องต่อทางราชการ
รวมทั้งยื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรี จน
ประสบผลสำเร็จใน
ปี 2517 ชาวบ้าน
จึงได้ร่วมกันรังวัด
ผืนป่าและทำแนว
เขตป่า ได้เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,008 ไร่ หลัง
จากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันดูแลไม่ให้นายทุนบุกรุก
ป่า แต่ก็ยังไม่ได้ฟื้นฟูป่าอย่างจริงจัง เพราะสภาพ
ป่ายังเสื่อมโทรม ชาวบ้านใช้ประโยชน์โดยเอาวัว
ควายไปเลี้ยง

ประมาณปี 2539 หน่วยงานจากกรมป่าไม้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้ามาส่งเสริมให้
ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่า เอกกล้าไม่มาให้ปลูก
เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า จัดอบรมให้ชาวบ้านมีความ
รู้ในการดูแลรักษาป่า ทำแนวป้องกันไฟป่า ฯลฯ
ร่วมกันกำหนดระเบียบในการใช้พื้นที่ป่า เช่น ห้าม
ล่าสัตว์ ห้ามขุดแย้ ห้ามขุดบึง ห้ามตัดไม้ ห้าม
ตีผึ้ง เป็นต้น แต่ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จาก

ป่าได้ เช่น เก็บผักหวาน มะขามป้อม ตะคร้อ หรือ
พืชยาสมุนไพร รวมทั้งเก็บหน่อไม้และเห็ดต่างๆ
โดยเฉพาะเห็ดโคน

หลายปีผ่านไป ป่าจึงเริ่มฟื้นตัว พืช ผัก เห็ด
และสมุนไพรต่างๆ ที่เคยหายไปเริ่มผุดหน่อ ผุดต้น
ออกมา ให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านได้เก็บกินและใช้

ประโยชน์จากป่า เช่น บ้านห้วยสะพาน บ้านใหม่
บ้านหนองกระจันทร์ และบ้านดอนเจริญ และร่วมกัน
จัดตั้งเป็นป่าชุมชนขึ้นมา ใช้ชื่อว่า **“ป่าชุมชนบ้าน
ห้วยสะพานสามัคคี”**

ในปี 2542 ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน
สามัคคีได้รับการคัดเลือกจากกรมป่าไม้ให้เป็น
“ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชนดีเด่นระดับเขต” ใน
ปี 2543 ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็น **“พื้นที่
ตำบลเขียวขจีดีเด่น”** ระดับจังหวัด มีพืชและ

สมุนไพรต่างๆ กว่า 200 ชนิด เช่น
เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดขอน กุ่ม
ขี้เหล็ก จัน ตาลึง นมแมว ผักหวาน
ย่านาง มะขามป้อม สารภี มะตูม ห้ว
ผักแว่น แก้วขี้ผึ้ง สะเดา แง ฯลฯ

ตัวอย่างสมุนไพรที่สำคัญ เช่น
‘แกง’ เป็นไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์ได้
หลายอย่าง รากและลำต้นนำมาต้ม
ดื่มบำรุงธาตุ บำรุงร่างกาย ใบเอามา
ใช้บ่มผลไม้ โดยไม่ต้องใช้แก๊ส ราก
เอามาฝนกับมะนาวเพื่อแก้อาเจียน
ลำต้น
เอามาเผาทำดินปืน ดินและยอดเป็น
ยาแก้ไข้ ดอกและยอดอ่อนนำมา
ดองกินเป็นอาหารพื้นบ้าน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม นอกจากการ
รวมกลุ่มกันอนุรักษ์ป่าชุมชน รวมทั้ง
ดูแลป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองโรงที่

อยู่ติดกับป่าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ในปี 2546
ชุมชนยังได้ร่วมกันจัดตั้ง **‘กลุ่มเยาวชนบ้านห้วย
สะพานสามัคคี’** เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกัน
ดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมต่างๆ
เช่น การเพาะกล้าไม้ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ลาดตระเวน
ร่วมกับผู้ใหญ่เพื่อดูแลรักษาป่า ทำแนวป้องกันไฟ
ป่า โดยเฉพาะการนำศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน คือ

‘เพลงเหย่ย’ มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์และดูแลป่า นำไปแสดงในงานสำคัญ
ของตำบล แสดงต้อนรับ ผู้มาเยือน รวมทั้งงาน
รับเชิญต่างๆ

ปี 2548 คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วย
สะพานสามัคคีส่งผลงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนเข้า
ร่วมประกวดรางวัล **‘ลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7’** ที่
จัดขึ้นโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)
ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลทั้งในประเภทชุมชน
(ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคีใช้ป่าชุมชนเป็น
สะพานสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม) และรางวัล
ประเภทกลุ่มเยาวชน (กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยสะพาน
สามัคคี พลังการอนุรักษ์ที่ซบซานผ่านบทเพลง)

ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 2,094 ไร่ (รวมเนื้อที่บางส่วนของ
ป่าสงวนฯ ห้วยโรง) มีคณะกรรมการดูแลรักษาป่า
ประมาณ 40 คน มีกลุ่มเยาวชนประมาณ 60 คน
และมีชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆ ที่มาร่วมดูแลรักษาป่า
จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าชุมชน
ที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากนี้ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานยังเป็น
แหล่งที่พบเห็ดโคนแหล่งใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี
โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี จะมีนักล่าเห็ดโคน
จากทุกสารทิศเดินทางมาที่นี่เพื่อหาเห็ดโคนไปขาย
เพราะเห็ดโคนที่นี่มีดอกใหญ่ รสชาติอร่อย ราคา
ขายตั้งแต่โลกรัมละ 400 บาทขึ้นไปตามสภาพและ
ปริมาณของเห็ดที่ออกมาในแต่ละปี

สภาองค์กรชุมชนฯ ใช้แผนพัฒนาเชื่อมโยงชุมชนสู่เป้าหมาย

สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโรง จัดตั้งเมื่อ
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ทำให้ตำบลหนอง
โรงขยายขยายงานพัฒนาชุมชนออกไป โดยใช้เวที

สภาองค์กรชุมชนฯ เป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงพี่น้อง กลุ่มองค์กร และแกนนำ ชับเคลื่อนงานพัฒนาในตำบล โดยร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของตำบล คือ “ตำบลน่าอยู่ เขตชุมชนธรรม นำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ มีศูนย์กระจายสินค้า พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

สมพร ปานโต

ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโรง ขยายความว่า สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโรงมีแนวคิดในการพัฒนาตำบลให้เกิดความเข้มแข็ง มีการพัฒนาศักยภาพแกนนำในด้านต่างๆ

เช่น การพัฒนาระบบข้อมูล การบริหารจัดการ ฯลฯ แต่สิ่งที่สำคัญคือ นอกจากการพัฒนาคนแล้ว ชุมชนจะต้องมีแผนพัฒนาตำบล เพื่อนำตำบลไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ร่วมกันวางเอาไว้ โดยคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนฯ ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย โดยมีกระบวนการต่างๆ เช่น

1.แกนนำสภาองค์กรชุมชนฯ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานในตำบล ออกแบบและกำหนดวิธีการจัดทำแผนพัฒนาตำบล จัดทีมทำงานและแบ่งบทบาทหน้าที่พร้อมทำแผนปฏิบัติการ โดยมีแกนนำกลุ่มองค์กรแกนนำสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ ภาคีภาครัฐ เช่น อบต., รพ.สต., อสม. และกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น

2.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของตำบล และนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลบริบทตำบล ข้อมูลประชากร ข้อมูลกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาต่างๆ ที่มีการจัดทำอยู่ก่อนแล้ว และ 3.วิเคราะห์ศักยภาพของตำบล เปิดดวงพุดคุยแลกเปลี่ยนกัน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาจัดทำแผนพัฒนาตำบลด้านต่างๆ

ตัวอย่างแผนงานด้านเศรษฐกิจ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากร และผลผลิตในตำบลมาต่อยอดและพัฒนาเป็นสินค้าที่สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เนื่องจากที่ผ่านมาในตำบลมีกลุ่มอาชีพต่างๆ เกิดขึ้น แต่ไม่มีตลาดรองรับ และมีสินค้าการเกษตร แต่ต้องนำไปขายในเมืองทำให้มีต้นทุนเพิ่ม กำไรน้อยลง นอกจากนี้ชาวบ้านต้องไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากในเมืองทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น



ในปี 2559 หลังจากที่แกนนำสภาองค์กรชุมชนฯ ไปศึกษาดูงานด้านวิสาหกิจชุมชนมาแล้วหลายแห่ง รวมทั้งที่ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา อ.ไทยโคก จ.กาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นร้านค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัด จึงได้นำตัวอย่างดังกล่าวมาจัดตั้งเป็น ‘ร้านค้าประชารัฐและศูนย์กระจายสินค้าชุมชนโซนพนมทวน’ ขึ้นมา โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจาก ‘โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ’ จากรัฐบาล ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนหมู่บ้านละ 500,000 บาท

“ร้านค้าและศูนย์กระจายสินค้าของเราใช้งบประมาณจาก 4 หมู่บ้านที่เข้าร่วม แบ่งเป็นร้านค้าและตู้จำหน่ายน้ำดื่ม รวม 1 ล้าน 5 แสนบาท ทำให้เรามีร้านค้าจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่วิชาชีพในราคาประหยัด และชาวบ้านก็จะเอาสินค้าต่างๆ ที่ผลิตมาวางขายที่ร้าน ไม่ต้องเข้าไปซื้อหรือขายในเมือง นอกจากนี้เรายังมีโรงสีชุมชน 1 โรงใช้งบ 5 แสนบาท ผลิตข้าวสารบรรจุถุงที่ชาวบ้านปลูกเองและขายเอง” ประธานสภาฯ แจงรายละเอียด

ปัจจุบันร้านค้าประชารัฐและศูนย์กระจายสินค้าชุมชนฯ มีคณะกรรมการบริหารงาน 15 คน มีสมพร ปานโต เป็นประธาน มีสมาชิกร้านค้าชุมชน จำนวน 106 คน มีเงินทุน 2,103,900 บาท จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช น้ำมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาสีฟัน เครื่องดื่ม นม ฯลฯ และเป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับชุมชนหรือร้านค้าในหมู่บ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าของชุมชน เช่น ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ผลเมล่อนที่ชาวบ้านปลูก การแปรรูป เช่น พุทราکان มะม่วงกวน มะขามแฉิม แคบหมูไส้หมู ข้าวเกรียบสั้ว (ส่งตลาดไท) ขนมทองพับ ทองม้วน ขนมตาล จาวตาลเชื่อม สินค้าจากสมุนไพรงานหัตถกรรม ผ้าขาวม้าทอมือ ตะกร้าหรือของใช้จากเชือกป่านมัดฟาง ฯลฯ ทำรายได้ให้แก่ชาวบ้านครัวเรือนละ 5,000-20,000 บาทต่อเดือน

ส่วนผลกำไรจากร้านค้าและศูนย์กระจายสินค้าก็จะนำมาบริหารจัดการและปันผลให้แก่สมาชิก โดยแบ่งเป็น 1.เงินทุนสมทบกองทุนฯ เพื่อขยายงานและดำเนินการกิจการของศูนย์ฯ 25% 2.จ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระเงินแล้วให้แก่สมาชิก 50% 3.จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ฯ 10% 4.จ่ายเป็นสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน 10% และ 5.สมทบกองทุนพัฒนาเครือข่ายจังหวัด 5%

“ในปีนี้จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขยายงานร้านค้าประชารัฐให้มากขึ้น เพราะตอนนี้ร้านค้าของเราสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ทำให้ชาวบ้านที่มีบัตรสวัสดิการฯ มาซื้อของได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเข้าไปซื้อในเมือง ส่วนศูนย์กระจายสินค้าก็จะขยายสินค้าไปยังร้านค้าเครือข่ายในหมู่บ้านต่างๆ ให้มากขึ้น ซึ่งจะมีทั้งสินค้าจากชุมชนและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ทำให้ชาวบ้านมีตลาดรองรับ และได้ซื้อสินค้าจำเป็นในราคาที่ไม่แพง ส่วนผลกำไรก็จะนำแบ่งปันให้สมาชิก และนำกลับมาพัฒนาตำบลของเราด้วย” สมพรกล่าว

นอกจากนี้ตำบลหนองโรงยังได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนหรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำให้ตำบลหนองโรงเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบล เช่น การศึกษาและเรียนรู้ป่าชุมชน เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เช่น เพลงเหย่ย การทอผ้าขาวม้า แปรรูปตาล จาวตาลเชื่อม ลูกตาลลอยแก้ว ชิมอาหารพื้นบ้าน เช่น น้ำพริกมะสัง แกงคั่วหัวตาล แกงไก่บ้านใส่มะเขือเหลือง ฯลฯ

โดยในแต่ละเดือนจะมีผู้สนใจจากทั่วประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าต่างๆ และรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน เช่น ค่าไกด์ชุมชน 30 บาท/คน/วัน ค่ารถอีแต่น 500 บาท/คัน/วัน ค่าเช่ารถจักรยานคันละ 20 บาท ค่าอาหารกลางวันคนละ 100 บาท อาหารเย็น 130 บาท ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ/วัน พร้อมเครื่องดื่มน้ำสมุนไพร 60 บาท ค่าที่พัก

โอมสเดย์คนละ 300 บาทพร้อมอาหารเช้า ฯลฯ
นี่คือตัวอย่างของแผนพัฒนาตำบลด้านเศรษฐกิจที่สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโรงนำมาใช้ขับเคลื่อน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ทั้งในและนอกตำบลมาสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ททท. ปตท. บริษัท SCG. บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และยังมีแผนงานต่างๆ ที่จะดำเนินงานในปีนี้ เช่น การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ โครงการซ่อมแซมบ้านครัวเรือนที่ด้อยโอกาสหรือบ้านพอเพียงชนบทของ พอช. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯลฯ

เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายของคนตำบลหนองโรงคือ “ตำบลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์มีศูนย์กระจายสินค้า พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”



ต้นแบบร้านค้าชุมชนที่ตำบลท่าเสา จ.กาญจนบุรี

ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แต่เดิมกลุ่มเกษตรกรที่นี่มีปัญหาความยากจนและมีหนี้สินไม่ต่างจากที่อื่นๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกพืชไร่หรือพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมาเป็นทุนหมุนเวียน ทำให้หนี้สินพอกพูนขึ้นทุกวัน

พิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง ผู้มักกลุ่มเกษตรกรตำบลท่าเสา เล่าว่า จากปัญหาหนี้สินและผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ตำบลท่าเสาจึงได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น โดยสร้างระบบพึ่งพากันในชุมชนขึ้นมา เริ่มตั้งแต่เรื่องการจัดการทุน จากเดิมที่ต้องกู้หนี้ยืมสินจากคนข้างนอก จึงสร้างทุนภายในชุมชน โดยการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านขึ้นมาหลังจากเกิดวิกฤติปี 2540 เริ่มต้นมีสมาชิกเพียง 15 คน ร่วมกันออมทรัพย์เป็นประจำทุกเดือน ใครมีมากก็ออมมาก มีน้อยก็อมน้อย เมื่อมีเงินมากขึ้น สมาชิกที่เดือดร้อนก็สามารถกู้ยืมเงินไป

หมุนเวียนได้ โดยเสียดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย

“พอธนาคารหมู่บ้านเริ่มโตขึ้น เราก็กยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชนในปี 2543 และเริ่มคิดถึงเรื่องปากท้องให้ครบวงจร จากเดิมที่ชาวบ้านปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อส่งออกขายข้างนอกเพียงอย่างเดียว แล้วก็ต้องไปซื้อสินค้าจากข้างนอกกลับเข้ามากินมาใช้อีก จึงได้แกงคิดว่า จะทำอย่างไร? ให้ชาวบ้านผลิตสิ่งที่เรากิน แล้วเอามาใช้แลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันเอง เราจึงร่วมกันจัดตั้งร้านค้าชุมชนหรือศูนย์สวัสดิการเกษตรฯ ขึ้นมาในปี 2544 โดยส่งเสริมให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จากเดิมปลูกพืชส่งโรงงานมาปลูกพืชผักที่เป็นอาหาร ใครปลูกอะไรเหลือกินก็เอามาขาย หรือเอามาแปรรูปทำอาหาร ทำขนมขาย” **พิพัฒน์**เล่าความเป็นมาของศูนย์สวัสดิการฯ หรือร้านค้าชุมชน

‘ศูนย์สวัสดิการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา’ มีลักษณะเหมือน ‘ร้านโชห่วย’ ทั่วไปคือขายของกิน-ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง กะปิ น้ำปลา น้ำตาล

ขนม เครื่องดื่ม สบู่ ยาสีฟัน ถ่านไฟฉาย ฯลฯ แต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ โดยการระดมทุนจากชาวบ้านหุ้นละ 100 บาท เพื่อนำมาเป็นทุนดำเนินการ แต่ที่พิเศษกว่าร้านค้าทั่วไปก็คือ สมาชิกสามารถนำผลผลิตจากครัวเรือนมาฝากขายที่ศูนย์ฯ (ไม่ต้องขายเอง) เช่น ผักสวนครัว ผลไม้ ฯลฯ ที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี ใครมีฝีมือทางอาหารหวานคาวก็นำมาใส่ถุงฝากขาย เช่น ข้าวต้มมัด ก๋วยเตี๋ยว บวชชี ผัด-แกงต่างๆ ปลาต้ม ปลาร้า น้ำพริก เครื่องแกง ฯลฯ โดยศูนย์ฯ จะคิดค่าจัดการ 10% ของราคาขาย เป็นการสร้างอาชีพ สร้างตลาดให้ชาวบ้าน ใครขาดเหลืออะไรก็มาซื้อหาได้ที่นี้ ผลกำไรก็กลับคืนสู่สมาชิกและชุมชน

ศูนย์สวัสดิการเกษตรฯ เปิดจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เช้า-ค่ำ มีการจ้างคนในตำบลมาเป็นพนักงานบัญชีและพนักงานขาย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกการขาย สินค้าที่ชุมชนผลิตไม่ได้ เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาล เครื่องดื่ม นม ของใช้ต่างๆ จะสั่งซื้อมาจากร้านค้าส่งรายใหญ่ ทำให้ได้ส่วนลด มียอดขายไม่ต่ำกว่าวันละ 50,000-60,000 บาท

หรือเดือนหนึ่งประมาณ 2 ล้านบาท ปี 2561 ที่ผ่านมามียอดขายรวม 24 ล้านบาทเศษ ผลกำไรจำนวน 50% จะปันผลคืนสมาชิก ตอนสิ้นปี, 20% เป็นทุนดำเนินการ, 15% นำไปใช้เป็นกองทุนสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ส่วนอีก 15% เป็นค่าบริหารจัดการ ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 600 ราย มีเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุน

ที่สมาชิกร่วมลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท “ศูนย์สาธิตฯ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในตำบลท่าเสา ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีรายได้ก็เอาเงินไปฝากสถาบันการเงิน เป็นทุนหมุนเวียนของตำบล ส่วนผลกำไรทั้งจากศูนย์สาธิตฯ และสถาบันการเงินฯ ก็เอากลับมาพัฒนาชุมชน เช่น เรื่องการศึกษา สิ่งแวดล้อม ดูแลป่า และสุขภาพของคนในตำบล ทำให้คุณภาพชีวิตของคนท่าเสาดีขึ้น” พืพัฒนิกกล่าว

ส่วนสถาบันการเงินชุมชน มีสมาชิกประมาณ 300 ราย มีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 3 ล้านบาทเศษ สมาชิกสามารถกู้ยืมได้ 2 เท่าของเงินออมที่ตนมีอยู่ หรือตามทรัพย์สินที่นำมาค้ำประกัน ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องเป็นหนี้ในระบบ และมีเงินทุนเป็นของตัวเอง

นอกจากนี้ในปี 2559 ยังได้จัดตั้ง “ศูนย์กระจายสินค้าชุมชนโซนไทรโยค” ขึ้นมา โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจาก “โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” จากรัฐบาล ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนหมู่บ้านละ 500,000 บาท นำเงินสนับสนุนจาก 4 หมู่บ้านมาลงทุนร่วมกัน รวม 2 ล้านบาท และระดมทุนจาก

สมาชิกอีก 1 ล้านบาท เพื่อเปิดเป็นร้านค้าปลีก และร้านค้าส่งให้แก่ชาวบ้านทั่วไป รวมถึงร้านชำในหมู่บ้านต่างๆ ได้มาซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค

ต่างๆ ไปจำหน่าย

ส่วนสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะจัดซื้อมาจากห้างค้าส่งขนาดใหญ่ในตัวเมืองที่จำหน่ายสินค้าราคาถูก หรือจัดซื้อในช่วงที่ห้างลดราคา ทำให้จำหน่ายสินค้าในราคาไม่แพงกว่าท้องตลาด จึงมีร้านชำและร้านค้าชุมชนในโซนท่าเสา (ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี) มาเป็นลูกค้าเกือบ 20 ราย

พืพัฒนิกบอกด้วยว่า ขณะนี้ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสากำลังพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้บันทึกข้อมูลการซื้อขาย รวมทั้งติดตั้งระบบบาร์โค้ด โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะทำให้สามารถซื้อขายสินค้าได้เร็วขึ้นเหมือนกับร้านสะดวกซื้อ และทำให้รื้อยอดขายสินค้า ยอดสินค้าขายฝากจากชุมชนว่าขายได้เท่าไร เหลือเท่าไร ทำให้การบริหารจัดการร้านค้าสะดวกและรวดเร็วขึ้น

จากผลการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสาในช่วง 10 ปีเศษที่ผ่านมา ทำให้ศูนย์สาธิตฯ ได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลมีชัย วีระไวทยะ สาขาการพัฒนาสังคมชนบท ในปี 2559 จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มองค์กรและประชาชนจากทั่วประเทศมาศึกษาดูงานด้านต่างๆ ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 5,000 คน..!!

กรมปศุสัตว์เตือนอย่าตระหนก >อหิวาต์แอฟริกาไม่ติดต่อสูคน

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ว่าประเทศไทยไม่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้ และย้ำว่า ASF เป็นโรคที่เกิดเฉพาะในสุกรเท่านั้น ไม่ติดต่อหรือเป็นอันตรายต่อคนหรือสัตว์อื่น ผู้บริโภคสามารถรับประทานหมูได้อย่างปลอดภัย 100% ขณะเดียวกัน ทุกภาคส่วนยังคงเดินทางมาประชุมเรื่องการป้องกันโรคอย่างเต็มกำลัง ล่าสุดได้ประชุมหารือร่วมกับองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และผู้บริหารระดับสูงของกรมปศุสัตว์จาก 5 ประเทศ ทั้งกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม (CLMV) และไทย เพื่อยกระดับแนวทางการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค ASF ระหว่างประเทศ เพื่อไม่ให้โรค ASF สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมเลี้ยง



สุกรในภูมิภาคนี้ และเศรษฐกิจของทุกประเทศ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศครั้งสำคัญ

“ขณะนี้ทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านกำลังร่วมมือกันบูรณาการเรื่อง ASF อย่างเข้มข้น ส่วนในเวียดนามที่พบการระบาดของ ASF ก็เร่งเดินหน้ามาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องของโรคนี้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการประกาศของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม เพื่อให้กรมข้อมูลและการสื่อสาร ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงวิธีการปกป้องโรคนี้

และห้ามไม่ให้เผยแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสม ที่จะสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้บริโภคในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นต้นแบบในความใส่ใจที่ภาครัฐและสื่อมวลชนมีต่อประชาชนและเกษตรกร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ได้สื่อออกไป” น.สพ.สรวิศกล่าว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอความร่วมมือจากผู้บริโภค เกษตรกร นักท่องเที่ยว และประชาชน ช่วยกันสนับสนุนมาตรการป้องกันโรค ASF เพื่อให้ไทยเป็นประเทศที่หลุดพ้นจากวิกฤตการณ์ของโรคนี้ ดังเช่นหลายประเทศที่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ Biosecurity ในระดับสูง ตลอดจนขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเลือกใช้ภาพสำหรับการสื่อสารที่เหมาะสม ที่สำคัญคือ ขอให้ประชาชนอย่าส่งต่อภาพหรือข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคสังคมวงกว้าง

2ล้านล.เม็ดเงินลงทุนร้อนรัฐบาลใหม่

เมกะโปรเจกต์เฉียด 2 ล้านล้านบาท รอประมูล กระทรวงคมนาคมแชมป์ มอเตอร์เวย์-รถไฟฟ้าความเร็วสูง-รถไฟทางคู่-ทางด่วน-ท่าเทียบเรือ-สนามบิน จับตาโปรเจกต์ค้างท่อ รอคิวรัฐบาลใหม่อนุมัติ ทั้งโครงการป้องกันน้ำท่วมลุ่มเจ้าพระยา-การประมูล วิโตร์เลียมรอบที่ 21



เม็ดเงินลงทุน

ท่ามกลางช่วงเปลี่ยนผ่านในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ปรากฏโครงการจำนวนมากในหลาย ๆ หน่วยงานคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.78 ล้านล้านบาท ที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมโครงการเหล่านี้เพื่อรอการ “ผลักดัน” ในรัฐบาลหน้า

คมนาคมทะกระจาดประมูล

กระทรวงคมนาคมมีโครงการขนาดใหญ่ถึง 21 โครงการ มูลค่ากว่า 1.29 ล้านล้านบาท ที่จะต้องเร่งเปิดประมูลหลังจากที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.ไปแล้ว โดยนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมยังคงเดินหน้าประมูลโครงการต่าง ๆ ช่วงรอเปลี่ยนผ่านรัฐบาลใหม่ โดยมีโครงการขนาดใหญ่มูลค่า 500-1,000 ล้านบาทที่ยังค้างอยู่ ได้แก่ มอเตอร์เวย์สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 119 กม. เงินลงทุน 79,006 ล้านบาท ได้ผ่านบอร์ด PPP ไปแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อเสนอ ครม.อนุมัติโครงการ

การเปิดขายของประมูลระบบเก็บเงินมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา กับบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่จ้างเอกชนบริหารโครงการ 30 ปี มูลค่า 61,000 ล้านบาท จะยื่นข้อเสนอวันที่ 27 มิถุนายน และได้ผู้ชนะในเดือนธันวาคม 2562 ในส่วนของ



ต่อจากหน้า 4



เม็ดเงินลงทุน

โครงการในปีงบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรและจะต้องรอรอบนโยบายและทิศทางในภาพรวมจากรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งกรรมมีโครงการเกิน 1,000 ล้านบาท ที่ ครม.อนุมัติผูกพันไว้แล้ว 29 โครงการ วงเงิน 52,500 ล้านบาท เช่น การขยายถนน 4 เลน

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า มีรถไฟฟ้ามอเตอร์เวย์ให้ ครม.เห็นชอบภายในเดือนเมษายนนี้ ได้แก่ สายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์ เงินลงทุน 120,459 ล้านบาท ส่วนสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ เงินลงทุน 101,112 ล้านบาท ยังอยู่ระหว่างรอ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน

รถไฟไทย-จีนแสนล้าน

นายวรุฒม์ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กล่าวว่า ร.ฟ.ท.ยังมีโครงการเร่งประมูลให้เสร็จได้แก่ รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา วงเงิน 179,412 ล้านบาท ระยะทาง 253 กม. ยังเหลืออีก 12 สัญญา วงเงินกว่า 110,000 ล้านบาท กำลังเปิดประมูล 5 สัญญา ระยะทาง 144 กม. วงเงิน 58,425 ล้านบาท และอีก 7 สัญญาจะขาย TOR ในต้นเดือนเมษายนนี้ คาดว่าจะเซ็นสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้

นอกจากนี้ ร.ฟ.ท.ยังเร่งประมูลสายสีแดง Missing Link (บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และบางซื่อ-หัวลำโพง) ระยะทาง 25.9 กม. วงเงินกว่า 40,000 ล้านบาท ที่ ครม.อนุมัติแล้ว และสายสีแดงส่วนต่อขยายช่วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ ระยะทาง 8.84 กม. เงินลงทุน 6,570 ล้านบาท กับช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา ระยะทาง 14.8 กม. เงินลงทุน 10,202 ล้านบาท และช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ระยะทาง 5.7 กม. เงินลงทุน 7,469 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังเร่งรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 จำนวน 8 เส้นทาง 1,851 กม. วงเงิน 340,129 ล้านบาท เสนอ ครม.อนุมัติเพื่อเปิดประมูลตามลำดับความคุ้มค่าทางการเงิน โดยเส้นทางที่พร้อมสุด คือ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่ เนื่องจาก ครม.อนุมัติแล้ว ส่วนที่เหลือจะทยอยเสนอ ครม. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 3 เส้นทาง คือ ขอนแก่น-หนองคาย, จิระ-อุบลราชธานี และบ้านไผ่-นครพนม ส่วนภาคใต้มีช่วงชุมพร-สุราษฎร์ฯ, สุราษฎร์ฯ-สงขลา, หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และภาคเหนือมีช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย กับเด่นชัย-เชียงใหม่

มิกซ์ยูสบางซื่อ-โฮสปีด

ส่วนโครงการพัฒนาที่ดินนัยภายในต้นเดือนเมษายนจะเปิดขายของประมูลโซน A พื้นที่ 32 ไร่ ใกล้สถานีกลางบางซื่อ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท โดยจะเร่งเอกชนผู้ชนะประมูลให้ดำเนินการส่วนพื้นที่รีเทลเสร็จในเดือนมกราคม 2564 รอรับการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีแดง “รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินจะ



เร่งเจรจาให้เสร็จก่อนสงกรานต์ รอการ
คอนเฟิร์มเรื่องข้อเสนอด้านการเงินจาก
กลุ่ม CP ที่ยังหารือกับพันธมิตรไม่แล้ว
เสร็จโดยเฉพาะจีน อาจจะทำให้เลื่อน
การเจรจาในวันที่ 28 มีนาคมนี้ ออกไป
เป็น 4 เมษายน 2562 แทน

ทางด่วน 3 หมื่นล้าน

ด้านนายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้จัดการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
กล่าวว่า กทพ.กำลังเปิดขายของประมูล
ทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-
วงแหวนรอบนอกตะวันตก ระยะทาง
18.7 กม. วงเงิน 30,437 ล้านบาท
จำนวน 5 สัญญา โดยจะเปิดขายของ
วันที่ 23 เมษายน และเปิดยื่นซองวันที่
24 เมษายน คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้
ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงาน
เพิ่มเติมเข้ามาว่า ยังมีโครงการขนาดใหญ่
ที่จะต้องดำเนินการคาบเกี่ยวต่อกับ
รัฐบาลชุดใหม่ ได้แก่ ท่าเรือแหลม
ฉบังเฟส 3 โซน F มูลค่ากว่า 85,000
ล้านบาท โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย
(กทท.) จะเปิดยื่นซองวันที่ 29 มีนาคมนี้,
การพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2
เช่น ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 วงเงิน
19,422 ล้านบาท, ส่วนขยายอาคาร
ผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก 8,000 ล้าน
บาท, การซื้อเครื่องบินใหม่ 38 ลำ ของ
บมจ.การบินไทย วงเงิน 200,000 ล้าน
บาท, ศูนย์ซ่อมอากาศยานและชิ้นส่วน
อากาศยาน (MRO) สนามบินอู่ตะเภา
วงเงินกว่า 4,000 ล้านบาท ที่รอแอร์บัส
ยื่นข้อเสนอวันที่ 15 เมษายนนี้

แก้หนี้ท่วมลุ่มเจ้าพระยา

ส่วนโครงการขนาดใหญ่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วน
ของกรมชลประทาน จำนวน 9 โครงการ
บรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
ปรากฏมีเพียงโครงการคลองระบายน้ำ
หลากบางบาล-บางไทร วงเงิน 21,000
ล้านบาท เพียงโครงการเดียวที่ได้เริ่ม
ดำเนินโครงการในรัฐบาลชุดนี้ ส่วน
โครงการที่เหลืออีก 8 โครงการ ได้แก่
1) คลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก
งบประมาณ 36,400 ล้านบาท และ
คลองระบายน้ำหลากป่าสัก-อ่าวไทย

งบประมาณ 89,860 ล้านบาท (อยู่
ระหว่างออกแบบสำรวจและการพิจารณา
EIA) 2) คลองระบายน้ำควบคู่วงแหวน
รอบ 3 งบประมาณ 169,216 ล้านบาท
ยังอยู่ในขั้นออกแบบสำรวจและศึกษา
ความเป็นไปได้เท่านั้น

3) โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง
งบประมาณ 57,100 ล้านบาท 4) โครงการ
ปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันตก งบประมาณ 34,300 ล้านบาท
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยา งบประมาณ 852 ล้าน
บาท 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน งบประมาณ
2,466 ล้านบาท 7) โครงการการบริหาร
จัดการพื้นที่นอกคันกันน้ำ งบประมาณ
6,119 ล้านบาท และ 8) พื้นที่รับน้ำนอง
ทั้งหมดยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ประมูลปีโตรเลียมรอบ 21

มีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์
เข้ามาว่า โครงการขนาดใหญ่ของ
กระทรวงพาณิชย์มีอยู่เพียงโครงการ
เดียว คือ โครงการพัฒนาเอเชียที่ 2
เงินลงทุน 3,000 ล้านบาท ที่เริ่ม
โครงการมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้ว ยัง
ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ทั้งสิ้น ในขณะที่
กระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการศูนย์
ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา วงเงิน
3,705.7 ล้านบาท ในเฟส 2 ยังไม่ได้
เริ่มดำเนินการ ส่วนกระทรวงพลังงาน
หลังจากเสร็จสิ้นการเปิดประมูลแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่สัมปทานจะ
สิ้นสุดอายุลง คือ แปลง G1/61 กับ
G2/61 (แหล่งบงกช-เอราวัณเดิม) จน
ได้ผู้ชนะไปแล้ว ขณะนี้ก็จะเหลือการเปิด
ให้ยื่นสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบ
ที่ 21 ในระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC)
ซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าไม่สามารถเปิด
ดำเนินการได้ทันในรัฐบาลชุดนี้

คลังโครงการค้าง 89,914 ล้าน

ด้านนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ขณะนี้มี
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ทาง
กระทรวงเจ้าสังกัดได้เห็นชอบรายงาน

PPP และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด
PPPs) เห็นชอบรวม 7 โครงการด้วยกัน
โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 89,914
ล้านบาท ซึ่งอาจจะรอเสนอหลังจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่ หรือจะเสนอในรัฐบาล
ปัจจุบันก็ได้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นกับนโยบาย
ว่าจะเร่งรัดหรือไม่

โดยโครงการทั้ง 7 โครงการ ประกอบด้วย
ด้วย 1) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 เพื่อรองรับ
ผู้อยู่อาศัยใหม่ ของการเคหะแห่งชาติ
(กคช.) วงเงินลงทุนรวม 39,885 ล้าน
บาท 2) โครงการทางพิเศษสายกะทู้-
ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย (กทพ.) วงเงินลงทุน
รวม 14,177 ล้านบาท 3) โครงการ
บริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ
เพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
วงเงินลงทุนรวม 13,000 ล้านบาท 4)
โครงการศูนย์การแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข ของกรมการแพทย์ วงเงิน
ลงทุนรวม 8,220 ล้านบาท 5) โครงการ
เคหะชุมชนเชียงใหม่ หนองหอย ของ
กคช. วงเงินลงทุนรวม 5,550 ล้านบาท
6) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ของกรมการขนส่งทางบก วงเงินลงทุน
รวม 4,847 ล้านบาท และ 7) โครงการ
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม
ตามเส้นทางโครงข่ายรถไฟฟ้ามหานคร
สายสีแดง (TOD) ของ กคช. วงเงินลงทุน
รวม 4,235 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีโครงการร่วมลงทุนที่
อยู่ระหว่างดำเนินการตาม พ.ร.บ.การให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.
2556 อีก 11 โครงการ ที่เป็นการดำเนิน
การในรูปแบบ PPP fast track มูลค่า
การลงทุนรวมประมาณ 817,399 ล้าน
บาท ได้แก่ โครงการที่ลงนามในสัญญา
กับเอกชนแล้ว 3 โครงการ ประกอบด้วย
1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงแคราย-มีนบุรี ของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 1 - พุธ 3 เมษายน 2562

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5136

หน้า: 1(บน), 4, 9

Col.Inch: 109.79 Ad Value: 148,216.50

PRValue (x3): 444,649.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: 2ล้านล.เม็ดเงินลงทุนร้อนรัฐบาลใหม่

วงเงินลงทุนรวม 56,691 ล้านบาท
2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว-สำโรง ของ รฟม. วงเงินลงทุนรวม 54,644 ล้านบาท และ
3) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ของ รฟม. วงเงินลงทุนรวม 83,877 ล้านบาท

ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการมี 8 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ของกรมทางหลวง วงเงินลงทุนรวม 84,600 ล้านบาท 2) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง วงเงินลงทุนรวม 55,620 ล้านบาท 3) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ ของกรมทางหลวง วงเงินลงทุนรวม 79,006 ล้านบาท

4) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-วงแหวนกาญจนาภิเษก ของ รฟม. วงเงินลงทุนรวม 128,235 ล้านบาท 5) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ของ รฟม. วงเงินลงทุนรวม 235,320 ล้านบาท 6) โครงการระบบขนส่งมวลชนภูเก็ต วงเงินลงทุนรวม 39,406 ล้านบาท 7) โครงการระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ยังไม่สรุปมูลค่าลงทุน และ 8) โครงการระบบขนส่งมวลชนนครราชสีมา ยังไม่สรุปมูลค่าลงทุนเช่นกัน

ส่งเรือจําชั่วคราว 'เขาระกำ' จาก 'ศูนย์เรียนรู้' สู่อาชีพผู้ต้องขัง



กลายเป็นแลนมาร์คใหม่ของเมืองตราด หลังกรมหม่อนไหมแผนิกกรมราชทัณฑ์ สร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง ด้วยการพัฒนา "เรือจําชั่วคราวเขาระกำ" อ.เขาสมิง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แห่งท้องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร เป็นต้นแบบให้แก่เรือจําทั่วประเทศ ด้วยการเน้นทักษะความรู้ด้านการปลูกหม่อน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษ

"ท้องโลกเกษตร" อาทิตย์นี้ตามอธิบดีกรมหม่อนไหม "ศิริพร บุญชู" ไปดูกิจกรรมผู้ต้องขัง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมที่เรือจําชั่วคราวเขาระกำ อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จัดฝึกอบรมอาชีพด้านหม่อนไหมให้แก่ผู้ต้องขังในเรือจํา ดำเนินงานตามโครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยจัดอบรมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่

ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ เพื่อให้มีความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

"สำหรับเรือจําที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอกกรมหม่อนไหมจะเข้าไปส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ปลูกหม่อนผลสด สาวเส้นไหม ฟอกย้อมสีเส้นไหม ทอผ้าไหม และแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายอย่าง อาทิ ซาหม่อน แปรรูปหม่อนผลสด ผลิตภัณฑ์ไหมสดเพื่อจำหน่าย ฯลฯ ส่วนเรือจําที่มีพื้นที่จำกัดและไม่มีพื้นที่ปลูกหม่อน จะส่งเสริมความรู้ด้านการฟอกย้อมสีเส้นไหม การทอผ้าพื้นและผ้าไหมเป็นต้น" อธิบดีกรมหม่อนไหมเผยระหว่างนำเยี่ยมชม

"เรือจําชั่วคราวเขาระกำ" อ.เขาสมิง จ.ตราด เป็นหนึ่งในเรือจําต้นแบบที่กรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ



และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังในเรือจําชั่วคราวเขาระกำ ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยน้อมนำศาสตร์พระราชฯ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในเรือจํา เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ต้องขังให้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงเมื่อพ้นโทษ

ปัจจุบันเรือจําชั่วคราวเขาระกำ มีพื้นที่ประมาณ 600 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามศาสตร์พระราชฯ มีน้ำใช้ตลอดปี มีสวนป่า ปลูกพืชผสมผสาน ปลูกไม้ผล มีบ่อเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่ประชาชนทั่วไปและได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดเรือจําดีเด่น ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ในปัจจุบันเรือจําชั่วคราวเขาระกำ ได้รับ



คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 30 มีนาคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6284

หน้า: 4(บนขวา)

Col.Inch: 89.58

Ad Value: 96,746.40

PRValue (x3): 290,239.20

Clip: Black/White

คอลัมน์: ท่องโลกเกษตร: ส่องเรือนจำชั่วคราว 'เขาระกะ' จาก 'ศูนย์เรียนรู้' สู่อาชีพผู้ต้อง...

การพัฒนาจนกลายเป็นแลนมาร์กแห่งใหม่ของ จ.ตราด ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง

“นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวเขาระกะจะได้เรียนรู้ทางด้านหม่อนไหมหลากหลายรูปแบบ ทั้งการปลูกหม่อนผลสดในระบบอินทรีย์ รวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม อาทิ สบู่โปรตีนไหม ครีมอาบน้ำ แชมพู ลูกกัโปรตีนไหม สมุดไหมอ่อนผลสด ทอผ้าไหมโปรตีนไหม โองใส่ทึชชูผ้าไหม เป็นต้น

จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ดังกล่าวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหมเป็นของขวัญของฝากติดมือกลับบ้าน เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง” อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าว

ชุดกาญจน์ รัชตะปิติ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เปิดเผยว่า เรือนจำชั่วคราวเขาระกะ จ.ตราด อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา กรมหม่อนไหมได้ทำข้อตกลงเอ็มโอยูกับกรมราชทัณฑ์ เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ช่วยให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพจิตดีขึ้นลดความเครียดระหว่างต้องโทษ และมีอาชีพติดตัวไปหลังพ้นโทษ โดยอบรมความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม รวมทั้งสนับสนุนต้นหม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่ ให้อัดฉีดผู้ต้องขังนำไปปลูก รวมทั้งสนับสนุนด้านการตลาด โดยนำสินค้าไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าต่างๆ และนำมาจำหน่ายในงานอนุรักษ์ที่ผ่านมามีผู้ต้องขังชุดกาญจน์กล่าวอีกว่า การดำเนินงานที่ผ่านมา มีผู้ต้องขังที่พ้นโทษ และประสบความสำเร็จในการนำความรู้ที่ได้รับไป

ใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเอง เช่น ในรายของ ธาดา ทริตสังข์ ผู้พ้นโทษจากเรือนจำชั่วคราวเขาระกะ จ.ตราด ซึ่งได้นำความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ผลิตน้ำหม่อน แยมหม่อนจำหน่ายในตลาดนัด และเปิด “เพจบ้านน้ำหม่อน” เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกด้วย ส่วนผู้ต้องขังในบ้นดินหม่อนไหม ซึ่งเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ที่ใช้เครื่องหมายความการค้า “น้ำหม่อนจากเขาระกะ” จะได้รับส่วนแบ่งจากการขายสินค้า โดยสินค้าขายดีที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วไปได้แก่ หม่อนผลสด เครื่องดื่มสมุนไพร น้ำหม่อนแปรรูป และสินค้าแปรรูปอื่นๆ อีกมากมาย



“นักโทษชั้นดี ที่เข้าร่วมกิจกรรมบ้านดินหม่อนไหม กับกรมหม่อนไหม จะมีความสุขกับการทำงาน เกิดความผ่อนคลาย ไม่เครียด พวกเขามีใจรักในงานบริการ หลังเปิดที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พวกเขามีโอกาสเจอนักท่องเที่ยวทุกวัน ได้ขายสินค้าผลงานของพวกเขา โดยเฉพาะสมุดที่มัลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีมาก ทำให้พวกเขามีกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข” ชุดกาญจน์สรุปทิ้งท้าย

นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จในการบูรณาการหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้หลังพ้นโทษและยังเป็นแบบอย่างให้แก่เรือนจำอื่นทั่วประเทศอีกด้วย

หนุ่่น ‘บีมซุมซน’ ซายปี 20 ยกระดับราคา..ปาล์มน้ำมัน!!

หากยังจำกันได้ เมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมามีเกิดปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงเพียง 2.50 บาทต่อกก. นั่นคือ จุดพลิกผันให้กระทรวงพลังงานกระตุ้นการใช้ น้ำมันดีเซล B 20

โดยกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ได้หารือร่วมกับกลุ่มรถขนส่งและรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการเปิดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลเกรดพิเศษ B 20 ซึ่งจะมามีราคาต่ำกว่าดีเซล (บี 7) 3 บาทต่อลิตร

เริ่มจำหน่ายให้กับกลุ่มรถบรรทุก (Fleet) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 โดยระยะแรกจะมีกลุ่มรถบรรทุกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 22 กลุ่ม

มีผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ร่วมจำหน่าย 5 ราย ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท โออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัสโก้ จำกัด และผู้แทนจำหน่าย (ดีลเลอร์) น้ำมันของซัสโก้อีกจำนวนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม น้ำมันดีเซล B20 ได้เปิดจำหน่ายเป็นรายสถานีบริการน้ำมันเท่านั้น ไม่ได้เปิดจำหน่ายทุกสถานีบริการน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ

และรถบรรทุกที่ใช้ น้ำมัน B 20 ต้องมีการปรับสภาพเครื่องยนต์ให้รองรับการใช้งานของ B 20 ได้

ซึ่งในเบื้องต้นมีรถใช้บริการประมาณ 200 คัน เกิดการเติมน้ำมัน B 20 เดือนละ 3 ล้านลิตร และ ธพ. ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

ต่อมา การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2561 มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินอุดหนุนราคาไบโอดีเซลเกรดพิเศษ B 20 สำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่



ในภาคขนส่งเป็นกรณีพิเศษอีก 2 บาทต่อลิตร เป็น 5 บาทต่อลิตร จากเดิม 3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2561-28 ก.พ.2562

เพื่อช่วยกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมัน B 20 ในปริมาณเพิ่มขึ้นช่วง 6 เดือน (ธ.ค.2561-พ.ค.2562) ได้ 10 ล้านลิตรต่อวัน และเพิ่มเป็น 15 ล้านลิตรต่อวันภายในสิ้นปี 2562 ตามเป้าหมายที่กำหนด

โดยมีแผนดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบให้อยู่ในระดับปกติที่ 4 แสนตัน ภายใน

6 เดือน จากสต็อกที่มีอยู่ประมาณ 4.2-4.5 แสนตัน

ล่าสุด การลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ของ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งขับเคลื่อนความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ด้วยการร่วมมือกับกลุ่มผู้ให้บริการบีมหลอดในระดับตำบลหันมาขายน้ำมันไบโอดีเซล บี 20

โดย รมช.กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เตรียมร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ใน

ประเภทน้ำมัน ไบโอดีเซล



B 100

ไบโอดีเซล 100%

B 20

ไบโอดีเซล 20% ผสมกับ ดีเซลจากปิโตรเลียม 80%

B 7

ไบโอดีเซล 7% ผสมกับ ดีเซลจากปิโตรเลียม 93%

การเพิ่มปริมาณการใช้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 เพื่อช่วยผลักดันให้ราคาปาล์มปรับตัวขึ้นและช่วยเหลือให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น จับมือกับกระทรวงพลังงาน และองค์กรท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มสถานีบริการน้ำมันชาย บี 20 ในรูปของถังลอยและปั๊มหลอดในพื้นที่ระดับตำบลทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มปริมาณสถานีบริการน้ำมัน บี 20 โดยมีเป้าหมาย 1,000 สถานี ภายในพ.ศ.62

รวมถึงตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มดิบทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า และพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เสนอให้ดูดซับน้ำมันส่วนเกินด้วยการเพิ่มมาตรฐานน้ำมันดีเซลจาก บี 7 เป็น บี 10 ซึ่งระหว่างนี้อยู่ระหว่างรอผลการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดคณะแบ่งออกเป็น 3 สาย โดยทุกสายได้ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดฯ ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ลานเท สถานีบริการน้ำมันที่ขายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 บริษัทผู้ค้าน้ำมัน คลังให้บริการเช่าเก็บน้ำมัน และพบปะเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

ผลการตรวจเยี่ยมพบว่า ผลผลิตผลปาล์มน้ำมันที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณมากตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คาดการณ์ไว้ ผู้ประกอบการค้าตลอดห่วงโซ่ประเมินสถานการณ์ว่าแนวโน้มผลผลิตปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์มจะมี



ปริมาณมากกว่าปี 61

“ภาครัฐต้องการให้ผู้ประกอบการขนส่งหันมาใช้ น้ำมัน บี 20 ซึ่งช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้ และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้มีความมั่นคงในอาชีพยิ่งขึ้น ที่สำคัญเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมสาขาอื่นที่ประสงค์จะใช้ น้ำมันบี 100 ในเครื่องจักรกลทางการเกษตร สามารถรวมกลุ่มกันและมอบหมายผู้แทนที่จะเป็นผู้จัดหา น้ำมัน บี 100 มากระจายเพื่อใช้ภายในกลุ่มสมาชิกโดยถูกต้องตามกฎหมาย” รมช.กระทรวงพาณิชย์ กล่าว

ต้องตามดูกันต่อไปว่านโยบายดังกล่าวจะยกระดับราคาปาล์ม น้ำมัน ขึ้นมาได้มากน้อยเพียงใด จากปัจจุบันราคา ยังค่อนข้างทรงอยู่ในระดับต่ำ คือ ผลปาล์ม น้ำมันทั้งทะลายราคาเพียง 2.37 บาท/กก.เท่านั้น